Câu Chuyện Bốn Mùa Chi Nước Chảy Giữa Hè

Giới thiệu
Tên truyện: Tứ quý vật ngữ chi lưu thảng đích thịnh hạ(四季物语之流淌的盛夏)Edit:Hàn LãnhThể loại:1×1, ấm áp, oan gia, hiện đại, HEPairing: Trầm Bạch x Khang NgônNhân vật bên lề:Hàn Đống, Lý Tuệ…Quán nhỏ yên tĩnh, hương cà phê thơm nồng tinh khiết, âm nhạc lại du dương êm tai.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cau-chuyen-bon-mua-chi-nuoc-chay-giua-he

Mục lục

1. Chương 1: Cậu Đang Nhìn Tôi Phải Không?

2. Chương 2: Tôi Có Thể Gặp Lại Cậu Không?

3. Chương 3: Hai Người Các Cậu Biết Nhau Sao?

4. Chương 4: Vết Thương Trí Mạng Của Anh

5. Chương 5: Cuối Cùng Có Thành Hay Không?

6. Chương 6: Chúng Ta Dọn Về Sống Với Nhau Đi?

7. Chương 7: Em Chính Là Người Của Anh!

8. Chương 8: Cần Có Biện Pháp !

9. Chương 9: Bác Là Mẹ Của Thẩm Bạch !

10. Chương 10: Mang Em Về Ăn Tết!

11. Chương 11: Là Vừa Thấy Đã Yêu Ư?

12. Chương 12: Chúng Ta Chế Tạo Hài Tử!

13. Chương 13: Có Chút Yêu Mến Thẩm Bạch?

14. Chương 14: Lại Một Lần Nữa Biến Mất?

15. Chương 15: Hai Người Độc Lập?

16. Chương 16: Dây Tơ Hồng Của Ai Với Ai ?

17. Chương 17: Anh Có Chút Nóng Lòng .

1. Chương 1: Cậu Đang Nhìn Tôi Phải Không?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quán cà phê có chuông gió, là kiểu quán mà mình thích nhất đó nha ~ rất Nhật ♥

Ngay lúc đầu hạ cuối xuân lại bất ngờ nhận được chuyến du lịch bốn ngày ba đêm đến Hokkaido, xem ra cũng may quá đi. Ít ra Khang Ngôn là nghĩ như vậy.

Khang Ngôn chọn một nơi ngồi gần cửa sổ, cậu gọi một ly cà phê Mocha [1], từ từ khuấy đều rồi cúi đầu nhìn từng vòng xoáy nho nhỏ trong ly cà phê.

Trong quán, giọng hát thanh u của Kousuke Atari [2] nhẹ ngân vang. Khang Ngôn rất thích giọng hát của người này, cậu nhắm mắt lại, lắng tai nghe.

Cơn mệt mỏi chợt ùa đến, Khang Ngôn lấy cánh tay đỡ lấy đầu, bắt đầu nằm dài ra bàn.

Cả ngày hôm nay, vừa xuống máy bay là ngồi xe đi đến khách sạn, sau đó đi dạo cả buổi chiều, sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

Tận hưởng thế này cũng quá thỏa mãn đi. Có tiếng hát của Kousuke Atari nhẹ nhàng chậm rãi, có hương cà phê thơm ngát cạnh bên. Khang Ngôn không chống được sức hấp dẫn của cơn buồn ngủ, dần dần chuyển thành gà gật

Chỉ là từ lúc mắt bắt đầu nhắm lại, mơ mộng gì đó cũng chẳng phải hình ảnh tốt đẹp gì. Khang Ngôn có cảm giác thân thể mình càng lúc càng không ngừng rơi xuống, phía dưới là cái hố đen hoắm, cuối cùng giật mình tỉnh giấc.

Được kéo về thực tại, trong quán yên tĩnh lạ thường. Khang Ngôn có chút mơ màng, muốn thử nhớ lại cảnh trong mơ, ánh mắt lia đến chiếc bàn phía đối diện. Ư, anh ta là đang nhìn mình sao? Khang Ngôn tự hỏi

Theo lẽ thường, khi gặp chuyện như vậy, cậu hẳn phải tránh đi ánh mắt đối phương mới đúng. Vậy mà Khang Ngôn lại quên mất chuyện phải tránh đôi mắt đầy sức hấp dẫn kia.

Sau đó, Khang Ngôn thấy người kia đi về phía mình.

“Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được không?”

Anh ta dùng tiếng Nhật để hỏi Khang Ngôn. Nói là hỏi, chi bằng bảo đây là một lời khách sáo đơn giản đi. Còn chưa kịp chờ Khang Ngôn nói gì, anh ta đã ngồi xuống.

Khang Ngôn cũng không muốn nói gì thêm, chỉ gật gật đầu.

Ánh mắt anh ta quả thật có sức lôi cuốn kì lạ, mặt đối mặt nhìn nhau nửa ngày khiến cho Khang Ngôn càng không thoát khỏi ánh mắt đó.

“Cậu đang nhìn tôi phải không?” (thằng đểu, ngắm người ta rồi giờ còn đổ vấy =.=)

Anh ta rướn người lại gần Khang Ngôn, ghé bên tai cậu nhẹ giọng hỏi khiến cho mặt Khang Ngôn đỏ bừng, lắp bắp chối không phải.

Người đối diện khẽ nhếch khóe môi tạo thành vòng cung.

“Cậu muốn uống gì không? Tôi mời cậu”

Ý tốt của người xa lạ, đối với Khang Ngôn đương nhiên là không có tác dụng. Cậu chỉ đơn giản nói mình còn có việc, sau đó đứng lên muốn rời đi.

“Cậu là người Trung Quốc?”

Người đối diện dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn hỏi Khang Ngôn mà không phải là dùng tiếng Nhật trôi chảy khi nãy. Việc này làm cho Khang Ngôn không ngờ tới.

Tuy nói tiếng Nhật của Khang Ngôn ứng xử giao tiếp bình thường thì không có vấn đề, nhưng trong tiếng Nhật còn có nhiều ngữ pháp lẫn từ ngữ khác nhau, với Khang

Ngôn thật có chút khó khăn. Từ lúc xuống sân bay, Khang Ngôn cũng chưa nghe được tiếng Trung lần nào nữa.

“Anh làm sao biết được?”

“Chuyện này thì….”

Anh ta cười xấu xa rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Khang Ngôn cảm thấy không thoải mái.

“Cậu nói tiếng Nhật còn mang nặng chú âm [3], cho nên nghe không được tự nhiên”

…

“Tên tôi là Trầm Bạch, còn cậu? Nếu không ngại thì cho tôi biết tên đi”

“Khang Ngôn”

Sau đó, Thẩm Bạch gọi một chút đồ ăn, thuận theo không khí mà lôi kéo Khang Ngôn ngồi xuống, nói chuyện phiếm đến nửa ngày.

Ngay từ đầu, Khang Ngôn không nghĩ đến chuyện tiếp lời. Trầm Bạch cũng không để ý, chỉ tự mình nói hăng nói say.

Trầm Bạch nói đến công việc của mình, sau lại nói công ty đại diện bên Nhật khó khăn bao nhiêu. Anh ta nói mấy chuyện này càng lúc càng hài hước, Khang Ngôn cũng không nhắm mắt làm ngơ như trước nữa.

Có qua có lại, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Trong lúc nói chuyện, Khang Ngôn chú ý đến đôi môi gợi cảm của Trầm Bạch, còn có mấy nút áo sơ mi mở ra, để lộ cơ ngực rắn chắc. Trầm Bạch cũng chú ý đến sóng mũi cao của Khang Ngôn, thêm cả xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện bên dưới cổ áo sơ mi…. (chúng nó thật lộ liễu, mỗi thằng ngắm một đường =.=)

“Mấy nơi muốn thăm quan, tôi chỉ cần xem trên bản đồ là có thể tìm ra được”

“Chuyện hợp tác của bọn tôi đã khá ổn thỏa, vài ngày sau tôi lại không bận gì. Nếu vậy, hay để tôi làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu đi, vùng này tôi lại rất quen thuộc nữa”

Lúc thanh toán, Trầm Bạch một bên đưa tiền một bên còn cầm tay cậu, dựa trên bàn thu ngân mà mỉm cười với cô nàng nhân viên, “Để tôi trả tiền”

Khang Ngôn nhìn Trầm Bạch, một lúc sau chợt nhớ ra điều gì, muốn rút tay về nhưng Trầm Bạch lại cầm chặt lấy, không hề buông tay.

Khi đi ra ngoài, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên. Khang Ngôn dường như nghe được hai cô nàng thu ngân còn thì thầm với nhau điều gì.

“Anh, có thể buông tay ra được không?”

“A, thật xin lỗi, tôi không phải người xấu đâu”

Khang Ngôn vốn đang cảm thấy xấu hổ, nghe thế cũng không nhịn được nữa, mỉm cười nhè nhẹ. Trầm Bạch thấy thế càng cười đến mặt nở hoa.

Trầm Bạch hỏi Khang Ngôn đang ở khách sạn nào, Khang Ngôn nói cho anh đại chỉ. Nghe xong, Trầm Bạch nói sáng sớm sẽ đến tìm cậu, Khang Ngôn như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

Trầm Bạch muốn tiễn Khang Ngôn ra về nên đi chung một đường. Khang Ngôn cũng không từ chối.

Men theo con đường cũ, Trầm Bạch cùng Khang Ngôn vừa đi vừa chậm rãi nói chuyện. Giọng nói của Trầm Bạch bỗng trở nên trầm ổn, không còn là bộ dáng tùy hứng như trong quán nữa. Cảm giác này thật khiến cho Khang Ngôn cảm thấy cậu cùng Trầm Bạch giống như hai người bạn cũ đã quen nhau từ lâu.

Trước khi lên phòng, Trầm Bạch còn ở bên tai Khang Ngôn, nhẹ giọng nói: “Sáng mai tôi sẽ đến gặp cậu, đừng có nướng đấy”

Gió đêm mát lạnh, Khang Ngôn nhìn theo bóng dáng càng lúc càng nhỏ dần của Trầm Bạch, nhớ đến câu nói cuối cùng của anh bỗng cảm thấy xấu hổ, cậu chợt thấy mình hôm nay rất có vấn đề. Cậu vuốt vuốt chóp mũi, trên đường đi vào khách sạn, cả đường đều là khúc khích cười.

Chú thích:

[1] Cà phê Mocha: Cà phê Mocha là một dạng hỗn hợp giữa cà phê và chocolate nóng. Không như cà phê Cappucino chỉ với một lớp bọt sữa trên bề mặt, cà phê Mocha còn hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và chocolate sauce. Với mùi hương nhẹ của cà phê, vị ngọt dịu của sữa tươi và chocolate, cà phê Mocha rất thích hợp là một món giải khát trong những ngày trời nóng bức. Hương vị đậm đà của nó làm cho tinh thần sảng khoái và đặc biệt thích hợp cả với những người không quen uống cà phê. — Theo tapchiamthuc —

Mình rất thích uống Mocha đó ~ mỗi lúc trời mưa càng đặc biệt thích nữa. Hôm nay đi chơi với bạn, uống Mocha xong về là bắt tay beta chương này luôn ♥

[2] Kousuke Atari: (中 孝介 – Trung Hiếu Giới) Là một ca sĩ nhạc folk người Nhật Bản, sinh ngày 18/7/1980 tại Amami Oshima, Nhật Bản. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: Link.

Ngoài lề: Có ai từng xem anime Bleach hẳn là nhớ bài hát Tane wo Maku Hibichứ nhỉ? ED của ep 13, là ảnh hát đó:D. Thật tình mình cũng hay nghe ảnh hát, thấy tác giả có nhắc đến khiến mình mừng hết lớn ♥ Mà hình như tác giả rất thích Nhật Bản, đặc biệt là Hokkaido, hay sao ấy. Thấy Sueemo còn có một truyện về Hokkaido nữa, chỉ có 9 chương thôi, mình tính edit nó đó ♥ (chỉ là tính thôi, làm hay ko còn tùy thiên thời địa lợi =]])

[3] Chú âm (zhuyin): Cũng là một cách phiên âm của chữ Trung, giống như Pinyin nhưng Zhuyin ra đời lâu hơn, lại khó nên bây giờ chẳng mấy ai dùng, chủ yếu là bên Đài Loan dùng mà thôi. Mình sợt trên bác gồ thì thấy ra như thế, bên mình lại ko có chú âm nên mình cũng chả rõ mấy:).Các bạn có thể xem chú âm ở đây

2. Chương 2: Tôi Có Thể Gặp Lại Cậu Không?

Trầm Bạch vốn là người đúng giờ, theo lời hẹn mà xuất hiện trước của phòng Khang Ngôn, tư thế tao nhã đứng gõ gõ cửa. Chỉ là anh không ngờ mình gõ một hồi mà không thấy Khang Ngôn trả lời, lát sau không thèm đợi nữa định trực tiếp xông vào.

Khang Ngôn vừa mới tắm xong, tóc hãy còn ướt nước, từng giọt rũ xuống. Cả người còn chưa kịp lau khô, từ phòng tắm bước ra đã nghe Trầm Bạch gõ cửa gào tên mình, cậu mới lấy khăn tắm quấn quanh thân dưới, đi ra mở cửa cho anh.

“Tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì…”

Có người nào đó vừa mới muốn tông cửa xông vào, ngay lúc thấy Khang Ngôn liền hiểu ra được, sáng sớm cậu là làm cái quái gì mà để cho anh chả khác gì thằng ngốc đứng đợi ngoài cửa lâu đến vậy.

Ở phía sau cánh cửa khép hờ chính là Khang Ngôn tóc còn chưa khô, quanh người quấn chiếc khăn tắm. Ngay khi tầm mắt Trầm Bạch lia đến mặt cậu, một giọt nước trong veo trượt từ xương quai xanh xuống khiến mắt tên nào đó lại nhìn tiếp xuống dưới, trông chả khác gì máy chụp X quang đang kiểm ra thân thể của cậu. Làm thế nào mà da lại trắng đến thế, làm thế nào mà eo lại đầy đặn đến thế, thêm cả….?

“Anh đứng ngốc ra đấy làm gì? Vào phòng đi”

Trầm Bạch thừa nhận là vừa rồi mình có nuốt nuốt nước miếng, âm thầm sỉ vả mình không đủ định lực, lon ton đi theo Khang Ngôn vào phòng. Khang Ngôn đi thay áo rồi, Trầm Bạch chỉ có thể ngồi vật vờ chờ cậu.

Lúc trong thang máy từ từ đi xuống dưới, Trầm Bạch đứng phía sau Khang Ngôn, bên trong chỉ có hai người đứng im không nói tiếng nào.

“Đừng cử động”

Trầm Bạch bỗng dưng ôm lấy vai Khang Ngôn

“Sao thế?”

Đương nhiên là Khang Ngôn rất căng thẳng, cậu không biết Trầm Bạch ở phía sau đang muốn làm cái gì, cả người cứng nhắc khiến cậu càng lúc càng căng thẳng hơn.

“Cậu chờ một chút”, khóe miệng tên nào đó trưng ra nụ cười vô cùng xấu xa, “Cổ áo còn chưa bẻ thẳng thớm kia kìa”

Lúc từ thang máy đi ra, Trầm Bạch đi phía trước khiến cậu có thể nhìn rõ được sau gáy của anh. Khang Ngôn vô thức mà sờ sờ cổ áo hiệu Polo của mình, lại nhớ đến tình cảnh lúc nãy, không khỏi mỉm cười.

“Còn ở đó ngẩn người làm cái gì? Đi thôi”

Khang Ngôn hốt hoảng khi nhìn thấy Trầm Bạch đứng giữa nắng mà mỉm cười ngoắc ngoắc mình lại gần, sau đó cậu cũng cười rộ lên, cậu chợt nhận ra đây chẳng qua là một giấc mộng, và mình thì vẫn chưa tỉnh giấc mà thôi.

Tiết trời trong lành, trên bầu trời đều nhuộm một lớp nền màu lam xanh trong, giống như nếu có đứa nhóc nào bướng bỉnh lấy tay chọt chọt vài cái thôi, thì bầu trời kia sẽ cuộn lại thành một dòng chảy xanh rồi nhỏ từng giọt xuống đất.

Không thể phủ nhận rằng, Trầm Bạch quả xứng với tên gọi hướng dẫn viên. Chỉ trong vài ngày, theo kế hoạch du lịch của Khang Ngôn, anh đã dẫn cậu đến từng nơi, kể cả mấy cửa hàng đặc sản nho nhỏ cũng cố ý dẫn cậu đến.

Trầm Bạch là một người đàn ông rất xuất sắc, đó là sự thật. Tiếng Nhật của anh rất tốt, Khang Ngôn nghe được cũng có chút hổ thẹn. Mỗi một nơi đặt chân đến, Trầm Bạch sẽ kể cho Khang Ngôn nghe rất nhiều chuyện thú vị mà các tạp chí đều không nói đến. Ấn tượng của cậu về anh rất tốt, chỉ là Khang Ngôn luôn tự ý thức được, Trầm Bạch đôi lúc rất dịu dàng, đôi lúc lại rất nghiêm túc. Sự khéo léo của anh đã vô tình để lại trong lòng cậu một phòng tuyến an toàn.

Khi cả hai cùng nhau dùng cơm tại một nhà hàng trăm tuổi, Khang Ngôn nói cậu đã ở Hokkaido cũng vài ngày rồi, ngày mai sẽ mua vé máy bay trở về nước.

“Nhanh như vậy sao?”, nghe xong, trong lòng Trầm Bạch vẫn còn muốn níu kéo, “Ở lại vài ngày nữa đi, sau khi hợp đồng kí xong, hai chúng ta sẽ cùng nhau trở về”

“Không cần đâu, mấy ngày nay phải cảm ơn anh rất nhiều”

“Khang Ngôn”, Trầm Bạch buông đũa, không nói thêm lời nào mà nhìn thật sâu vào cậu

Tình cảnh lúc trước lại tái diễn nữa rồi. Khang Ngôn cũng không có tâm tình ăn uống, đành buông đũa dựa vào ghế.

“Sau khi về nước, tôi có thể gặp lại cậu không?”

“Trung Quốc rộng lớn như vậy, nói không chừng là không thể gặp được nữa”

Trầm Bạch thấy Khang Ngôn cười, một nụ cười lạnh nhạt, lại rất quyết tuyệt, tâm không tránh được run rẩy, “Thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta còn có thể gặp lại được mà”

Khang Ngôn quay đầu nhìn xuống sàn nhà, tránh đi ánh mắt của Trầm Bạch, cũng không muốn nghĩ câu nói vừa rồi có mang theo ẩn ý gì không. Tuy rằng Khang Ngôn nhìn giống người mơ mơ màng màng, nhưng cậu không phải người hồ đồ. Cậu hiểu được, ở bên nhau chưa đến một trăm giờ cũng chẳng thể nảy sinh tình cảm gì được.

“Chuyện này, chẳng qua là một lần tình cờ gặp gỡ mà thôi. Sau khi về nước rồi, mọi chuyện sẽ không là gì cả”

Hai người im lặng nhìn nhau, một lát sau Khang Ngôn nói phải đi về trước, cậu cần thu dọn hành lí. Nâng rèm đi ra, trước cửa quán còn để lại cho anh vài câu khách sáo, một lúc sau Trầm Bạch mới nói vọng lại một câu: “Đi đường cẩn thận”, sau đó Khang Ngôn liền tự mình rời đi. Bởi vì chỉ cần đi qua mấy con hẻm là đến được khách sạn, cậu không cần phải đón xe đi về.

“Đừng đi theo tôi nữa, tôi đến nơi rồi”

Khang Ngôn xoay người, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt Trầm Bạch rồi lại cố tình tránh đi.

Không chút giấu diếm, cũng không giải thích, Trầm Bạch đi đến trước mặt Khang Ngôn, ôm chặt lấy cậu, mặc cho Khang Ngôn giãy dụa đánh vào lưng mình, anh cũng không chịu buông tay.

Cho dù là thân thể hay khí lực, Khang Ngôn cũng không thắng được Trầm Bạch. Cậu dần dần không chống cự nữa mà yên tĩnh trở lại.

“Ngày mai là ngày kí hợp đồng, tôi không thể ra sân bay tiễn cậu được. Sau khi trở về, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt”, Trầm Bạch ôm lấy vai Khang Ngôn, lắc đầu cười khổ, “Tôi về đây”

Đàm phán trao đổi đã nhiều ngày nên thời gian kí hợp đồng cũng được rút ngắn, vả lại lần này là do Trầm Bạch tự mình xuất quân, dĩ nhiên cũng tranh thủ thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Lúc ngồi trong phòng nghỉ, anh cố ý nhìn đồng hồ nhảy từng giây. Cũng đã gần đến mười hai giờ, Khang Ngôn chắc hẳn đã lên máy bay về nước lâu rồi. Nếu mục đích đã đạt được, vậy phải bảo trợ lý ngày mai đi mua vé máy bay về nước ngay thôi….. (thằng cha này rất cáo già =.=||)

3. Chương 3: Hai Người Các Cậu Biết Nhau Sao?

Sau khi xuống máy bay, Trầm Bạch đi đến bãi đỗ xe tính lấy xe về nhà nghỉ ngơi trước, ai ngờ lại bị cú điện thoại của Hàn Đống lôi đến đây, quả nhiên để cho bạn bè biết rõ chuyện của đối phương cũng không phải tốt đẹp gì.

“Tớ đoán chắc cậu sẽ về sau mà”, trên mặt cậu ta nở nụ cười xấu xa, tiện tay rót rượu đưa đến trước mặt Trầm Bạch, “Lần này bỏ nhiều công sức sắp đặt như vậy, mọi chuyện chắc cũng tiến thêm vài bước chứ gì?”

Tiến thêm vài bước? Trầm Bạch vì bốn chữ này mà ấm ức trong lòng, nâng ly rượu lên một hơi đã cạn sạch.

“Vài bước quái gì chứ, mới chỉ chạm vạch quen biết thôi”

Cậu ta làm bộ xoa cằm suy tư, sau lại nhìn Trầm Bạch đánh giá từ trên xuống dưới, Hàn Đống vẫn không hiểu nổi, “Tên nhóc kia đầu gỗ thì không nói, cậu sao cũng ngốc theo luôn thế?”

“Nếu không cậu muốn tớ phải làm sao giờ?” Trầm Bạch thở dài cười khổ, “Tớ đi đi đến đến công ty cậu nhiều năm như vậy, mấy cô nhân viên đều có ấn tượng với tớ, chỉ riêng cậu ấy là không hề hay biết, chẳng lẽ là cậu ấy giả ngốc sao?”

“Tớ thấy hay là cứ trực tiếp tới luôn đi, kế hoạch Hokkaido lần này xem như thất bại hết rồi đấy thôi”

Nếu nghĩ kĩ lại thì Trầm Bạch càng cảm thấy lúc còn ở Hokkaido, anh có thể tích cực hơn nữa. Nhưng anh không ngờ được Khang Ngôn lại là người khó tiếp cận đến vậy. Cho dù không rõ mấy nhưng với những lời nói kia, Khang Ngôn không thể nào không hiểu ý của anh được. Xem ra, nghe mỗi Hàn Đống thôi là chưa đủ, tốt nhất là mình tự động tay động chân lý giải cậu ấy còn hơn.

Chẳng qua là nên lấy cớ như thế nào để gặp lại cậu thôi. Mấy vụ tình cờ đã là diễm xưa rồi, chẳng lẽ lại lôi cái chiêu gặp nhau nơi đất khách ra xài lần nữa sao? (ý ảnh là bảo sắp xếp vài chuyến du lịch nước ngoài cho ẻm thêm vài lần nữa ý mà =.=)

“Hàn Đống, cậu có ý gì không? Tớ cũng không muốn mọi chuyện cứ dở dở ương ương thế này”

Ly rượu đã dâng lên khóe miệng nay nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, “Người anh em, cậu trước tiên hãy cho tớ con đường sống đi, chờ tớ nghĩ lại rồi nói sau”

Dù đã cố ý chọn vị trí vắng vẻ, nhưng mấy cô mèo gợi cảm vẫn cứ mang rượu đến chỗ hai người đang ngồi, sau lại làm như không hiểu mà lẳng lơ một câu: “Hai anh đẹp trai này có thể cùng em uống một ly không a~”

Có nhiều khi, Trầm Bạch sẽ theo phép lịch sự mà nhẹ nhàng từ chối, nhưng chỉ cần tên Hàn Đống này mở miệng ra là có thể khiến người ta mọc sừng tức giận mà bỏ đi.

……………….

“Còn năm phút nữa thôi là tan sở rồi. Khang Ngôn, cậu cùng mọi người đi ăn tối đi”, Lí Tuệ thu dọn hết đồ đạc, khi đến giờ lại hô hào mọi người, “Đi thôi mọi người ới”

Thường ngày thì Khang Ngôn sẽ từ chối mấy tiệc liên hoan như vậy, lâu lắm mới chịu đi cùng với mọi người. Sau khi từ Nhật Bản trở về, Khang Ngôn thường xuyên hoảng hốt, công việc cũng không mấy chú tâm, nhiều khi dù làm đi làm lại thế nào cũng không vừa lòng, nên cậu cũng đồng ý đi với Lí Tuệ luôn cho rảnh nợ.

Bên trong thang máy vô cùng náo nhiệt, mọi người trong công ty còn đang xôn xao sẽ đi đến nhà hàng nào ăn uống, hay là đi đến KTV nào mà ăn chơi. Nhiệt tình của mấy người khi tham gia vụ này còn hơn cả lúc cho ý kiến trong công việc nữa.

Khang Ngôn đứng nép mình trong góc thang máy, nhớ đến chuyện trước kia, trong vô thức mà sờ sờ cổ áo mình, sau đó mới giật mình phát hiện trước lúc tan sở, cậu đã thay áo sơ mi bằng áo T-shirt rồi.

Thang máy dừng lại, mọi người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Khang Ngôn vẫn chưa kéo hồn mình lại, sao lần này không còn ai quay lại gọi cậu, sau đó nở nụ cười lấn át cả ánh mặt trời nữa chứ?

Ở ngoài đại sảnh gặp được Hàn Đống, cậu ta biết mọi người muốn đi nhậu nhẹt ăn chơi liền nói tối nay cậu ta sẽ đãi, nhưng phải chờ một người bạn của cậu ta đến nữa.

Con gái một khi đã tám thì chẳng bao giờ hết chuyện. Lí Tuệ cùng Khả Khả thì nói về mấy cửa hiệu mới khai trương, Tô Hiểu nói chuyện hôm nào đi ngang qua cô sẽ tiện đường ghé vào, Lăng Tả thì bảo khi nào khai trương cô nhất định phải mua một bao đồ to cho thỏa ý. Sau đó bốn cô nàng giống như đang trải giấy ra thảm vẽ một bức tranh, chủ đề càng lúc càng to bự ra.

Chỉ có hai tên đàn ông cô đơn ngồi dạt vào một bên. Hàn Đống làm như vô tình nhớ tới, giả nai hỏi Khang Ngôn chuyến đi Hokkaido lần này thế nào.

Nói trắng ra thì Khang Ngôn thấy chuyện mình được công ty thưởng cho chuyến du lịch bốn ngày ba đêm đến Hokkaido chẳng khác gì chuyện từ trên trời rơi xuống.

“Vâng, cũng rất vui”

Mặc dù Khang Ngôn trả lời qua loa nhưng Hàn Đống lại lờ mờ phát hiện ra điều gì, đang muốn thừa dịp sáp tới hỏi luôn thì di dộng lại rung lên bần bật. Xem ra, cái tên Trầm Bạch kia đã tới rồi.

Khang Ngôn vốn không phải người thích tụm năm tụm ba lại tám nhảm với mọi người, so với chuyện đó, cậu thích làm một người dỏng tai lên nghe còn hơn. Lúc cậu đang chán nản nhìn quanh căn phòng thì cánh cửa đã tự động mở ra, người xuất hiện trước mắt dường như rất quen thuộc.

“Đã để mọi người chờ lâu”

Mấy người đang chém gió tới lui cũng dần ngừng lại. Hàn Đống cười cười nói: “Thời gian cũng đâu trễ mấy, mọi người nói phải hay không?”

“Đến muộn thì phải bị phạt, hôm nay tôi sẽ mời mọi người”

Ngữ khí tao nhã, trang phục tinh tế, có người còn hỏi nhỏ Lý Tuệ người này có phải là sếp lớn nào đó trong công ty không.

Vốn là không muốn nhưng Khang Ngôn vẫn cố ý nhìn qua Trầm Bạch. Ngay lần nhìn đầu tiên cậu đã nhận ra anh, nhưng hình như anh không hề chú ý đến cậu. Khang Ngôn nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa mình vì lẽ gì lại quan tâm chuyện anh ta có chú ý đến việc mình ở đây hay không?

Trong phòng tổng cộng có bảy người, Lý Tuệ đứng bên Hàn Đống, Khang Ngôn lại một mình đơn côi, cả đám còn lại đều vây quanh lấy Trầm Bạch. Đối với mấy cô nàng còn chưa kết hôn, một người đàn ông hoàn hảo như Trầm Bạch đương nhiên là không thể bỏ sót. Tuy Trầm Bạch vì có việc mới đến công ty vài lần, nhưng mấy người này đều đã phân tích Trầm Bạch rõ ràng từ trên xuống dưới.

“Tôi không nghĩ đến là có thể gặp lại anh ở đây”

Chịu không được cảnh mấy cô nàng vây lấy anh, Khang Ngôn bực mình lên tiếng.

Cứ nghĩ rằng ở tình huống này thì cậu phải chêm thêm mấy câu dạng như “Đã lâu không gặp” hay là “Thật trùng hợp” mới đúng, nhưng Khang Ngôn chỉ có cười, cười và không nói thêm câu gì. Khéo thêm nữa là Trầm Bạch cũng cười, trong ánh mắt chỉ có Khang Ngôn.

“Sao vậy? Hai người các cậu biết nhau sao?”

Hàn Đống giả ngây hỏi, làm cho Khang Ngôn đỏ bừng mặt mũi, không biết nên giải thích thế nào. Bộ dáng này bị Trầm Bạch trông thấy, trong lòng anh liền vui vẻ phơi phới.

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi biết một nhà hàng Nhật Bản rất ngon….”

4. Chương 4: Vết Thương Trí Mạng Của Anh

Giữa bảy người cũng chỉ có ba người là nam. Lúc vào chỗ rồi, Trầm Bạch cố ý để Khang Ngôn ngồi bên cạnh mình, Hàn Đống thì đương nhiên ôm người yêu Lí Tuệ ngồi cùng nhau. Bàn ăn dài lại như bị chia thành hai thế giới, ba cô nàng vô tội còn lại bỗng dưng biến thành màu nền xinh đẹp. Nói chung là giờ có người nào đó lấy dao chặt bàn ăn ra một nửa thì Trầm Bạch cũng chẳng phản đối.

Tên đầu sỏ của vụ này vốn là Trầm Bạch. Dù sao cũng là Trầm Bạch chủ động mời khách, đương nhiên không thể không nể mặt anh, vả lại về văn hóa Nhật Bản mọi người cũng không nghiên cứu nhiều nhặng gì.

Cho dù mọi người vừa ăn vừa đùa giỡn, Khang Ngôn vẫn có chút khách sáo. Cậu ngồi bên cạnh anh, thấy anh cười ung dung như thế, lúc anh gắp đồ ăn vào chén cho mình, Khang Ngôn thật sự rất xấu hổ, sợ tâm tư mình cất giấu bị anh phát hiện ra.

Một bàn ăn như thế, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản chỉ là động đũa mà thôi. Mới ăn được mấy miếng, chị Lăng đã hỏi đến việc hôn nhân của Trầm Bạch, cũng coi như là bóc trần thắc mắc của Khả Khả và Tô Hiểu luôn một thể.

“Cái gì? Đến cả đối tượng muốn yêu đương anh cũng chưa có sao?”

Có lẽ ở trong suy nghĩ của Khả Khả, Trầm Bạch là loại đẹp trai trầm ổn, công việc đương nhiên khỏi cần nói cũng biết, vậy mà hiện tại vẫn còn độc thân. Chỉ sợ sau này, nếu không phải là hôn nhân chính trị thì cũng là yêu cầu của anh quá cao.

“Tôi thì vẫn đang tìm người làm tôi phải thật lòng mà”

Khi nói câu này, Trầm Bạch còn gắp cho Khang Ngôn mấy khúc sushi, sau lại thầm thì vài câu, nói nhà hàng này là nhà hàng sushi gia truyền, không thể không ăn thử được đâu.

Vẫn là cảnh thưởng thức sushi như trước đây, Khang Ngôn liếc Trầm Bạch một cái, thấy anh đàng cùng mấy người chị Lăng nói cười, tựa hồ tình cảm của anh dành cho mình đang bị đem đi chia sẻ với người khác.

“Ăn ngon phải không?”

Trầm Bạch nhìn thấy cậu liền cười, nhưng thật ra càng khiến cho Khang Ngôn thêm xấu hổ, cắm đầu gặm gặm sushi.

“Tôi thích nhất là sushi ở đây, cho nên nhất định phải mang cậu đến ăn thử”

Hình như Trầm Bạch cùng chủ quán rất thân thiết. Ngay lúc vừa bước vào cửa, ông chủ đang đứng ở quầy đã cùng Trầm Bạch nhiệt tình chào hỏi, giống như bạn bè cũ lâu ngày mới gặp lại.

“Ở trên khóe miệng kìa…..”

Tay Trầm Bạch còn chưa vươn đến trước mặt Khang Ngôn, cậu đã vội vàng dùng khăn tay lau lau miệng mình, khiến Trầm Bạch thiếu chút nữa là cười đến ná thở. Khang Ngôn nói với Trầm Bạch, đồ ăn ngon như vậy thì đừng có nhìn mãi như thế, đổi lại chính là việc anh gắp thêm cho cậu mấy miếng sushi.

Có thể ở một nơi dễ chịu như vậy mà an nhàn hưởng thụ, đây quả thật là một chuyện tốt không gì bằng. Cậu nhớ đến công việc thường ngày, mình và mọi người đa phần đều giống nhau, lúc cần thì chỉ đi đến tiệm ăn bên cạnh mà lấp đầy dạ dày của mình. Có khi tan sở, một mình đi về thì ghé đại vào quán nào đó ăn bữa tối, nhân tiện xem chút tin tức. Sau đó thì về lại nhà trọ, dần dần số lần xuống bếp cũng ít hẳn đi.

Với một cô nhi mà nói, cuộc sống của Khang Ngôn cũng quá hạnh phúc rồi. Cố gắng học xong đại học, sau đó tìm được một công việc ổn định. Tuy rằng tiền thuê nhà, tiền nước rồi tiền điện hàng thàng là chi trả nhiều, nhưng mấy chi tiêu thường ngày lại không bao nhiêu, sống một mình như vậy cũng thoải mái.

Bên trong ly nhỏ là một bàn chải đánh răng, một tuýt kem đánh răng, một cái khăn rửa mặt, một dao cạo râu…. Chỉ là trong phòng ngủ nhỏ lại bày ra một cái giường đôi, trên đặt hai cái gối. Có nhiều lúc, Khang Ngôn gối một cái, ôm một cái vào lòng, an ổn đi vào giấc ngủ.

Trầm Bạch rất thích nhìn bộ dạng Khang Ngôn mỗi khi cậu miên man suy nghĩ, anh chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ngay khoảnh khắc yên tĩnh tuyệt vời này.

Sau khi thưởng thức hết các món ngon, mọi người mạnh ai về nhà nấy. Đáng lẽ ra là còn muốn đi đến KTV chè chén, nhưng chị Lăng bảo nếu về muộn quá thì chồng chị sẽ càm ràm hoài, Khang Ngôn thì nói mình mệt mỏi nên không muốn đi, vì thế cả đoàn đành dẹp luôn cái suy nghĩ tăng hai đó.

Lúc vẫy taxi, Tô Hiểu cùng Khả Khả hỏi Khang Ngôn có muốn cùng về chung hay không. Trầm Bạch bảo anh sẽ đưa Khang Ngôn về, nên hai cô nàng cũng không nói gì nữa, trèo lên xe rời đi.

Trầm Bạch vốn tưởng Khang Ngôn sẽ chất vấn mình, nhưng thật ra là anh đã nghĩ sai, Khang Ngôn một câu cũng không hỏi. Hàn Đống cũng tự hiểu chuyện, Lí Tuệ tạm biệt Khang Ngôn rồi cùng với chị Lăng lên xe Hàn Đống ra về trước.

“Đi thôi, lên xe đi”

Trầm Bạch không nhìn được những điều ẩn trong mắt của Khang Ngôn, cũng không hiểu hết những lời cậu khắc trên mặt, thế nhưng anh cũng không để ý đến. Cho dù như thế nào, áp bức cậu ra sao, Khang Ngôn vẫn im lặng đứng trước mặt anh.

“Xin mời”

Mở cửa xe cho cậu, làm động tác “mời” tao nhã, lại thấy Khang Ngôn đang nín cười trong xe, Trầm Bạch bỗng dưng hiểu được câu “để thấy được nụ cười mỹ nhân, làm chuyện gì cũng đáng giá”

Mỗi người, đều sẽ gặp phải vết thương trí mạng của mình. Trầm Bạch thừa nhận, Khang Ngôn chính là vết thương trí mạng đó của anh, không có lý do gì để phủ nhận điều đó. Cho nên, anh muốn nhân cơ hội này để tỏ lòng với Khang Ngôn, nhưng anh hiện giờ chỉ nhớ mỗi chuyện im lặng lái xe. Cũng may Trầm Bạch còn nhớ đến chuyện giảm tốc độ.

Màn đêm phủ kín mọi nơi nhưng vẫn không làm tâm tình của hai người trong xe ngóc đầu dậy được. Trầm Bạch thuận tay mở radio, sau lại vặn vặn volume to lên. Giờ thì chỉ cần có âm thanh quanh quẩn cạnh bên là tốt rồi, nếu không dám chắc Trầm Bạch sẽ tông đầu đi chết mất.

“Là bài hát đó, chính là bài đó ấy”

Trầm Bạch cũng nhận ra được bài hát vừa rồi là bài Khang Ngôn thích, nhanh chóng thu lại. Chỉ tiếc là còn phát mỗi phần cuối thôi. Nhưng đây cũng là một cơ hội, Trầm Bạch nhân lúc này cùng Khang Ngôn nói chuyện về Kousuke Atari.

Từng thành phố đều có một khu nhà lâu năm, nơi Khang Ngôn thuê chính là một trong số đó. Khu nhà đó phần lớn là dành cho người thuê, ngoài ra còn có một số người già đã sống mấy chục năm. Cho nên, ở đây nếu hơn mười giờ thì cả khu hoàn toàn chìm trong yên tĩnh.

“Cám ơn anh đã đưa tôi về. Anh cũng về sớm một chút đi”

Mở cửa xuống xe ra ngoài, Khang Ngôn đóng cửa lại định rời đi thì Trầm Bạch cũng từ trong xe đi ra, anh lên tiếng gọi: “Khang Ngôn”

“Có chuyện gì nữa sao?”

“Không có gì, cậu lên nhà đi”

Khu nhà không có thang máy nên đành phải đi thang bộ lên. Tuy rằng Khang Ngôn ở trên tầng cao nhất nhưng vẫn có thể dư sức lết đến tầng năm.

“Trầm Bạch”, Khang Ngôn vốn đã đi vào hành lang tối đen bỗng nhiên quay lại nói với anh, “Nếu anh không chê thì có muốn vào nhà uống ly cà phê không?”

“Muốn, đương nhiên là muốn rồi”

Trên hành lang yên tĩnh, có hai người đàn ông không nhanh không chậm, lặng lẽ sóng vai bước đi…….

5. Chương 5: Cuối Cùng Có Thành Hay Không?

Vừa mới xuống máy bay không bao lâu, Trầm Bạch có vẻ mệt mỏi. Cách cuộc họp còn hai mươi phút, Trầm Bạch cùng Hàn Đống thừa dịp rảnh rỗi liền ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê.

Đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên chủ đề chuyển hướng sang Trầm Bạch.

“Bạn hiền, cậu cùng Khang Ngôn cuối cùng có thành hay không?”

Mỗi khi Hàn Đống hỏi Trầm Bạch chuyện này, anh nhất định sẽ học người ta giả câm giả điếc, hoặc sẽ không nói gì, hoặc là cười sâu xa.

“Vẫn chưa thành sao?”

Anh nhấp một ngụm cà phê, sau nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Đống, “Vẫn chưa nói rõ”

“Không phải chứ?”

“Vẫn vậy thôi, chỉ là so với kiểu quen biết trước kia thì tiến triển hơn nhiều. Còn về chuyện đặc biệt hơn thì không có”

“Nhưng mà, bạn hiền”, Hàn Đống nghiêm túc nhìn Trầm Bạch, cậu ta nghĩ nghĩ vài giây rồi quyết định hỏi anh, “Mẹ cậu vẫn còn ép cậu xem mắt kết hôn hả?”

Có lẽ rất nhiều người đồng tính đều gặp phải chuyện thế này, người nhà biết được con mình đồng tính, sau đó thường thúc đẩy việc kết hôn. Đa phần trong mắt của cha mẹ, con mình chỉ là “bị bệnh” một thời gian, chỉ cần kết hôn xong sẽ bình thường trở lại.

Đó là ngày mà tình cảm vẫn còn mặn nồng ấm áp, Trầm Bạch cùng người yêu ở nhà khanh khanh ta ta, không để ý đến cửa mở, đến khi nghe thấy thanh âm đóng cửa thì hai người đang say trong ân ái mới bừng tỉnh, nhưng Trầm Bạch vốn biết một số chuyện dù gì cũng sẽ đến. Thời gian trôi qua cũng không quá lâu, vì không chịu nổi áp lực của mẹ anh, đối phương chủ động chia tay.

Trầm Bạch cười cười, nói vì em trai anh mới sinh con trai không lâu, cho nên áp lực của mẹ anh cũng giảm bớt. Mà cũng lâu rồi không thấy bà thúc giục chuyện gì gì.

Thật ra, cố chấp lâu như vậy, quan hệ giữa mẹ và anh cũng dần ổn định lại. Có lúc bà sẽ lái xe mấy giờ đồng hồ để đến thăm anh, hay anh và mẹ lâu lâu cũng gọi cho nhau vài cuộc điện thoại.

Hàn Đống vỗ vai tên bạn của cậu, coi như một sự ủng hộ nho nhỏ dành cho anh.

Đem tài liệu đặt trên các vị trí cần thiết xong, Khang Ngôn ra khỏi phòng họp, thuận tiện đi toilet.

Trầm Bạch đang rửa tay, nhìn qua gương liền thấy Khang Ngôn đang đứng ngốc nhìn anh từ phía sau.

“Đứng ngốc thế làm gì?”

Anh rút khăn tay, vừa xoa tay vừa đi đến trước mặt Khang Ngôn, hơi mỉm cười nhìn người trước mặt.

“À, tôi….”

Giống như đây là lần đầu cậu mất tự nhiên trước mặt anh, quả thật không biết làm sao cho phải. Chỉ là trong lòng Khang Ngôn vẫn rất vui, vốn cơ hội gặp mặt của hai người là không nhiều, mà Trầm Bạch vẫn rất bận rộn. Trầm Bạch đã nói, anh có một hạng mục hợp tác cần phải xuất ngoại một thời gian, cụ thể bao lâu thì anh không rõ. Nhưng không ngờ người này lại đột nhiên xuất hiện tại cuộc họp của công ty.

“Tôi làm sao à? Hay là cậu có chuyện gì?”

Thấy bộ dáng của Khang Ngôn, trong lòng Trầm Bạch nổi lên chút đắc ý nho nhỏ. Anh cảm thấy được, trong lòng Khang Ngôn, dù ít hay nhiều vẫn là có anh. Nếu không, cậu nhóc thật thà này sẽ không đỏ mặt, anh không nhịn được lại muốn xoa đầu cậu vài cái.

“Anh, râu của anh còn chưa cạo sạch”

Thật không? Trầm Bạch sờ sờ cằm mình, cười đến nở hoa.

Đêm Thất Tịch lại đến rất nhanh, không thể không khâm phục đám người mong mỏi đêm Thất Tịch mà tổ chức nhiều sự kiện “văn hóa”. Tuy rằng trong lòng vẫn âm thầm cười nhạo đêm Thất Tịch, nhưng Trầm Bạch vẫn nghĩ muốn ngay lễ tình nhân đông người này mà lừa Khang Ngôn ngã vào tay. (thằng đểu, bất quá em thích =]])

Đồng hồ trên bàn không nhanh không chậm làm việc cần mẫn, thời gian tan sở còn rất lâu. Trầm Bạch nằm dài trên bàn, nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, chán nản nói không nên lời.

“Hàn Đống, giờ các cậu tan sở có phải….”

“Rồi rồi, còn nửa tiếng nữa mới tan, tớ biết rồi mà”

Trầm Bạch đứng ngồi không yên, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn nhanh chóng đến giờ tan sở. Khó có dịp Khang Ngôn đồng ý cùng anh ăn cơm chiều, cậu không từ chối như trước, khiến mong muốn tiếp cận Khang Ngôn càng ngày càng mãnh liệt.

Chuyện yêu đương cơ bản là đã giải quyết, Trầm Bạch tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi văn phòng.

Anh dạo một vòng chỗ làm việc của nhân viên, sau quay lại phòng thay quần áo, mặc một chiếc áo T-shirt mà anh vừa lòng nhất. Ở trong gương cẩn thân săm soi mình từng chỗ nhỏ, cảm thấy phong độ của mình hôm nay rất pro.

Cắp thêm cái túi giấy đồng phục, anh thoải mái đứng chờ thang máy.

Thật ra, Trầm Bạch lái xe đến công ty Khang Ngôn chỉ mấy vài phút, cách có mấy con phố mà thôi. Ở dưới lầu đợi vài phút, cuối cùng anh xuống xe, vào đại sảnh cầm tạp chí lên xem giải sầu.

Cửa thang máy mở ra, Khang Ngôn liền nhìn thấy Trầm Bạch, nhưng sau đó cậu từ thang máy đi ra liền đi thẳng đến cửa chính, còn chưa đến tới cửa thì Trầm Bạch đã đuổi tới nơi.

“Chạy không thoát nha”

“Chậc, xem ra là vậy rồi”

Thấy Khang Ngôn mặc đồ thường ngày, Trầm Bạch rất vui, anh biết cậu cũng có tâm tư chuẩn bị mà.

“Trước tiên đi ăn cơm, sau đi xem phim, cuối cùng sẽ đưa cậu về nhà. Ba việc này tuy chỉ thường thôi nhưng tôi rất thật lòng đó”

“Vậy tôi cũng vui thú chút xem sao”

Trầm Bạch xoay vô-lăng, nghĩ đến mấy cảnh vừa rồi trong phim, lâu lâu lại liếc qua Khang Ngôn đang ngồi ở chỗ phó lái vài cái.

“Không còn sớm nữa, anh về nhà cẩn thận”

Đóng cửa xe xong, Khang Ngôn chuẩn bị đi vào hành lang tối đen hôm trước nhưng lại bị Trầm Bạch kéo lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Khang Ngôn bị ánh sáng mờ nhạt ấy làm cho chói mắt, còn có thêm từng lời của Trầm Bạch đang thì thầm cạnh bên tai.

Anh đã nói ra tình cảm của mình, nhưng đứng một hồi lâu lại không có nói gì thêm. Trong lòng Khang Ngôn cũng hiểu được, chỉ để Trầm Bạch tùy ý nhìn cậu.

Ngọn đèn đường chợt vụt tắt.

Tuy rằng anh không chút ôn nhu day day môi cậu, nhưng Trầm Bạch lại mơ hồ cảm nhận được, phía sau lưng mình có đôi tay chầm chậm khoác lên.

6. Chương 6: Chúng Ta Dọn Về Sống Với Nhau Đi?

Vâng, nhờ ‘mùa thu’, hai bạn nhà mình đã hợp thành một tổ ấm:”)

Thời gian nghỉ trưa ăn cơm đã đến, nhưng có lẽ vì mùa hè nóng bức nên Khang Ngôn cũng không có tâm tình ăn uống gì, với cả lúc cậu thấy đói lại là vào hai, ba giờ chiều. Lúc đó, hoặc là xuống nhà ăn công ty làm vài món qua loa, hoặc nếu không quá đói thì sẽ ăn một ít đồ ăn vặt cho xong.

Mà hiện tại, dù đã là cuối tháng tám rồi nhưng cái nóng bức của mùa hè vẫn chỉ tăng chứ không thấy giảm chút nào.

Di động rung lên bần bật, Trầm Bạch hỏi Khang Ngôn giờ nghỉ trưa có bận gì không, nếu không thì anh sẽ đến tìm cậu.

Sau câu nói “không bận gì cả”, chỉ mười lăm phút đã thấy tin nhắn của Trầm Bạch gửi đến: “Xuống dưới đi, anh chờ em dưới lầu”

Cũng vừa lúc giờ cơm trưa, chị Lăng hỏi Khang Ngôn có muốn cùng đi ăn cơm hay không, sau khi nhẹ nhàng từ chối, cậu chỉnh sửa một chút rồi đi ra ngoài.

Đại khái cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ thay lấy chiếc áo sơ mi đơn giản, vừa ra cửa chính đã thấy cơ thể bị một luồng nóng đập thẳng vào mặt. Cậu lập tức cảm thấy được cả người không mấy thoải mái.

Vào trong xe, Trầm Bạch lấy khăn giấy lau lau mồ hôi đang đọng trên trán Khang Ngôn, cười cười cưng chiều.

Vốn tưởng Trầm Bạch chỉ đơn giản dẫn mình đi ăn mất món đơn giản thôi, nên cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Trầm Bạch cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Cuối cùng, hai người đến nhà của anh.

Làm động tác “mời” rất chi là thân sĩ, Khang Ngôn liếc Trầm Bạch rồi đi vào, bộ dáng rất chủ nhân.

“Em muốn uống cái gì không? Trong tủ lạnh hình như chỉ còn lại nước táo thôi, nước chanh hôm qua bị anh uống hết rồi”

Trầm Bạch một bên hỏi một bên mở điều hòa, sau đó thăm dò tủ lạnh một hồi lâu mới nói: “Muốn uống nước quả không?”

“Cho em nước sôi nguội là được rồi”

Trầm Bạch rót nước vào ly cho Khang Ngôn xong ngồi xuống bên cạnh cậu

“Anh có chuyện muốn bàn với em”

Có chuyện cần bàn? Cùng cậu sao?

“Chúng ta dọn về sống cùng nhau đi, mùa thu sẽ tới nhanh thôi”

“Em mệt rồi, để em ngủ một lát”

Nói xong, cậu liền nằm xuống trên đùi Trầm Bạch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu dường như đã quá mệt mỏi rồi, Trầm Bạch cũng không nói thêm gì nhiều nữa.

Anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống, rồi ôm lấy đầu Khang Ngôn, bản thân cũng tựa vào sô pha kéo cơn buồn ngủ đến.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cảm giác oi bức ngột ngạt của trời hè cũng dần lắng xuống. Thật giống như lời của Trầm Bạch đã nói, mùa thu đang đến, hơn nữa bên dưới công ty, mấy hàng cây ven đường, lá đã bắt đầu chuyển thành màu vàng hết rồi.

Ngồi trên chỗ làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, Khang Ngôn thấy mình có chút chán nản, nghĩ một lát lại nhớ đến tờ giấy thông báo của khu nhà mình thuê.

Khu nhà thuộc diện quy hoạch của nhà nước, nửa năm sau phải dở bỏ để thi công lại. Nói cách khác, chỉ không lâu nữa thì chủ nhà sẽ xin lỗi Khang Ngôn như thế này: “Xin lỗi cậu, tiểu Ngôn. Nói chung là cậu không thể ở lại nơi này được nữa”

Nhà đã thuê nhiều năm, mà không lâu sau sẽ phải dọn ra ngoài rồi. Mà hiện tại, giá thuê nhà rất cao, nhà có giá thấp thì tìm không thấy.

Hồi trước cậu cũng đã lường được số phận của khu nhà này, mấy nơi xung quanh đã bị dở bỏ hết, mà khi sửa lại thì biến thành nơi buôn bán bất động sản giá trên trời a.

“Chị Lăng, quanh chỗ chị có nơi nào cho thuê nhà tốt tốt một chút không?”

“Tiểu Ngôn, cậu phải chuyển nhà sao?”

Người sống ở thành phố, chuyện không thích làm nhất chính là chuyển nhà. Cho nên, Khang Ngôn chỉ có thể cười khổ, nói khu nhà mình thuê phải dở bỏ để quy hoạch. Chị Lăng nói sẽ giúp cậu, khiến tâm tình trong lòng cũng vơi đi một phần. Dù gì ở trong công ty, chị Lăng nổi tiếng là tin tức nhanh nhạy, hơn nữa lại rất nhiệt tình.

“Khang Ngôn, hình như tớ nghe nói cậu đang tìm nhà hả?”

Khi nói chuyện, Lí Tuệ đang ngồi cạnh Khang Ngôn, chị Lăng bảo khu nhà của cậu phải quy hoạch nên cậu không thể không chuyển nhà.

Từ lúc mới vào đại học, Lí Tuệ đã quen biết với Khang Ngôn. Chuyện Khang Ngôn là cô nhi, khi hai người đã là bạn thân, Lí Tuệ cũng được biết. Tốt nghiệp đại học xong, Khang Ngôn vẫn ở trong cô nhi viện, khi ấy cũng là nhờ cô tìm người giúp đỡ mới thuê được nhà.

“Khang Ngôn, để tớ hỏi mấy người bạn xem có nhà nào cho thuê hay không nhé”

Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, mọi người đều trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.

Ăn xong bữa tối, Hàn Đống đưa Lí Tuệ về, còn Khang Ngôn thì do Trầm Bạch phụ trách.

“Nghe nói em đang tìm nhà hả?”

“Lí Tuệ nói cho anh phải không?”

“Ai nói cho anh không phải là vấn đề”, anh quay sang nhìn Khang Ngôn đang ngồi trên vị trí kế bên, “Chúng ta dọn về sống với nhau đi”

Không thể không nói, Trầm Bạch luôn rất ẩn nhẫn. Chuyện anh muốn hai người về sống với nhau, Trầm Bạch đã nói qua rất nhiều lần, nhưng Khang Ngôn đều là giả ngây hoặc tìm cớ làm như không biết. Cậu như vậy luôn khiến cho anh cảm thấy bức bối. Với anh, cậu chính là con mồi mà anh săn được, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo anh, hơn nữa cái việc về sống với nhau cũng đâu phải to tát gì cho cam. (thật sự là vừa không thích mà lại vừa thích cách nghĩ này =.=)

“Trầm Bạch….”

Lời nói vừa tới môi, cậu đã bị anh ngắt lời.

“Em đừng nói gì cả, hãy nghe anh…”, Trầm Bạch dừng xe ở bên đường, quay lại nhìn thẳng vào Khang Ngôn, “Anh cho em lựa chọn cuối cùng, chúng ta về sống với nhau. Anh là chủ cho em thuê nhà, còn em là khách ở trọ, vậy là được rồi phải không?”

Cậu ngẩn người nhìn anh, trong lòng nảy lên ý nghĩ người ngồi trước mặt mình thật đáng yêu, cũng biết làm bộ đó nha. Nhưng Khang Ngôn cũng đang giả vờ thôi, trong lòng vốn không phải là không nghĩ đến chủ ý của anh, chỉ là cậu vẫn có chút không yên tâm mấy.

Từ khi quen biết đến lúc chính thức thành người yêu, thời gian tính ra cũng không phải là dài, Khang Ngôn còn muốn qua lại thêm một thời gian nữa, cậu không nghĩ sẽ sống cùng nhau vào lúc này.

Có đôi lúc, tình yêu mà hâm nóng quá nhanh, cũng sẽ gặp phải một số chuyện không tốt. Nền móng chưa được xây chắc đã vội vàng xây dựng tường nhà, cho dù là ở được nhưng cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khang Ngôn là kiểu người tỉ mỉ trước sau, cậu trước muốn hai người có thể dần dần tìm hiểu về nhau sâu hơn rồi mới bàn đến mấy chuyện tiếp theo.

Thấy Khang Ngôn mãi vẫn chưa trả lời, Trầm Bạch đốc thêm một câu, “Hoặc là em dọn đến sống cùng anh, hoặc là em thuê phòng nhà anh, còn lại thì không chọn lựa gì nữa”

“Tiền thuê nhà anh lấy bao nhiêu?”

“Chuyện này sao anh biết được chứ?”

“Hay là tính theo giá em đang thuê hiện giờ đi?”

“Vậy khi nào em dọn qua đây a~…”

7. Chương 7: Em Chính Là Người Của Anh!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hương vị gia đình, bốn món một canh nha ♥

Sau khi vào thu, Khang Ngôn mới thật sự chuyển đến sống với Trầm Bạch. Trước lúc chuyển nhà, Khang Ngôn có đem một số đồ đạc cầm được, tay xách nách mang đem đi rồi.

Còn lại có một số đồ không thể đem đến nhà anh, cậu chỉ chọn một ít đồ cần thiết bỏ vào hành lý, chờ Trầm Bạch đến sẽ chuyển đi. Khang Ngôn không có thói quen yêu thương chăn giường, nhưng nhìn thấy chiếc giường mình đã ngủ mấy năm, sau này sẽ mất đi điều quen thuộc ấy, trong lòng có chút không nỡ, càng lúc càng luyến tiếc không gian tràn ngập hương vị của bản thân.

Cũng may là khí trời không tồi, ánh nắng chiếu vào trong nhà, soi rõ quang cảnh xinh đẹp. Quả thật, chọn hôm nay làm ngày chuyển nhà quả là không tồi.

“Xong hết chưa?”

Đang đếm lại đồ đạc trong hành lí, nhìn quanh quất xem mình có bỏ xót gì không thì Trầm Bạch đã mở cửa, mỉm cười với cậu.

“Cũng gần rồi, mấy cái còn lại thì chờ người đến thu dọn thôi”

Lúc hai người ôm đồ đạc đi xuống dưới lầu thì gặp được mấy người hàng xóm, Khang Ngôn liền cùng họ nói chuyện rôm rả. Cũng gần đến lúc nhà dỡ bỏ, mọi người đều phải dời đi, nên từ trên xuống dưới đều là người đang chuyển nhà, so với lúc trước thì náo nhiệt hơn.

Qua lại mấy lượt, đồ đạc cũng đã đóng gói chuyển hết xuống dưới. Sau khi khép cánh cửa lại, Trầm Bạch nhìn Khang Ngôn cười tà tà: “Từ nay về sau, em chính thức thành người của anh rồi”

Hôm nay, Trầm Bạch mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, lại còn là màu xanh nhạt mà Khang Ngôn thích nhất. Cậu nhìn chăm chú vào bên mặt của Trầm Bach, đột nhiên trong lòng bỗng được hâm lên bằng một tia ấm áp.

“Làm sao mà nhìn anh mãi thế?”, thấy Khang Ngôn không nói câu nào mà cứ nhìn mình chằm chằm, Trầm Bạch vuốt vuốt cằm hỏi, “Hôm nay hẳn không có chuyện râu cạo chưa sạch đâu ha?”

Nhìn Trầm Bạch thêm một lúc lâu, Khang Ngôn mới chậm rãi nói: “Không có, hôm nay anh rất đẹp trai”

Nếu không phải đang có nhiều người qua lại, Trầm Bạch thật sự muốn hôn Khang Ngôn mấy cái, vì thế liền nhẫn nhịn chịu đựng. (tội thằng bé=]])

Đến nửa chiều đã xử lí xong tất cả, Khang Ngôn đang sửa soạn lại phòng mình. Trầm Bạch đôi lần đã nói sẽ phụ với cậu một tay nhưng đều bị Khang Ngôn từ chối. Cho nên anh đành phải nằm trên sô pha ở phòng khách xem tin tức, hoặc là cứ nằm một hồi lại chạy đến trước cửa phòng nhìn Khang Ngôn bận rộn thu xếp.

Nhưng chuyện gì cũng không cho anh mó tay vào, cũng khiến Trầm Bạch nhanh cảm thấy chán, anh liền bắt đầu kêu gào với Khang Ngôn, đòi cậu phải ra nghỉ ngơi nhưng cậu hoàn toàn không thèm để ý đến anh.

Cho nên, cuối cùng là Khang Ngôn bận rộn cả một chiều, còn Trầm Bạch thì vì quá chán nên không biết khi nào đã ngủ quèo trên sô pha, lúc tỉnh lại đã thấy trên người được khoác thêm tấm chăn mỏng. Anh nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn rồi.

Đi đến phòng Khang Ngôn nhìn quanh quẩn một lát, mọi thứ đều đã được sắp xếp xong. Đồ đạc được bày trí không khác gì căn nhà xưa, có lẽ người kia vẫn nhung nhớ, cho nên đã sắp xếp giống như trước, hèn chi không chịu cho mình phụ giúp là phải.

Thế nhưng, người đâu?

Trầm Bạch lúc trở lại phòng khách vẫn còn suy nghĩ Khang Ngôn đã lẩn chỗ nào. Vừa lúc Khang Ngôn mang tạp dề từ phòng bếp đi ra, tạp dề này là trước đây do Hàn Đống cùng Lí Tuệ đem đến, là Lí Tuệ từng dùng. Tuy rằng phòng bếp trong nhà có nguyên liệu đầy đủ nhưng Trầm Bạch không hề nấu cơm, quá lắm thì chỉ dùng lò vi ba hâm nóng ít thức ăn mà thôi.

“Anh tỉnh rồi? Nhìn anh ngủ trên sô pha say quá, không ngờ lúc ngủ anh cũng đáng yêu thế đó”

Đại khái là lần đầu tiên nghe được Khang Ngôn dùng từ “đáng yêu” để nói về mình, anh cảm thấy đây quả thật là một cách nói rất thân mật, khiến cho bụng anh không ngừng gào thét. Là tên quái nào dám nói đàn ông hai lăm tuổi thì không có quyền được gọi là “đáng yêu” chứ?

“Em nấu cơm sao?”

Mỗi lần Hàn Đống cùng Lí Tuệ đến nhà nổ súng, Trầm Bạch đều thấy cuộc sống của mình mới chính thức là “sống”. Tuy rằng thức ăn ở nhà hàng cao cấp là không thể chê được, nhưng mỗi khi cùng Hàn Đống và Lí Tuệ ăn cơm, Trầm Bạch luôn mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì lúc ấy, thức ăn mới đúng là có mùi vị “gia đình”.

“Ừ, em nấu canh trước, sau mới làm thức ăn”

“Em dọn phòng xong là đi mua đồ ăn, sau đó quay về bếp nấu nướng?”

“Dù sao cũng tiện luôn mà”

Trầm Bạch đến gần, nhìn sâu vào cậu, sau đó tiến gần thêm, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Bốn món ăn một món canh, chính là bữa cơm gia đình, lại làm cho Trầm Bạch ươn ướt đôi mắt. Ở trong lòng anh liền cảm nhận được không khí gia đình. Trầm Bạch lại bắt đầu nhớ nhung.

“Trước kia em thường xuyên nấu cơm sao?”

“Cũng có, chỉ là đôi khi thôi. Không phải là quá khó ăn đấy chứ?”

Nhìn vào mắt Khang Ngôn, Trầm Bạch liền nở nụ cười, cảm giác hạnh phúc bắt đầu lan khắp thân thể, “Ngon lắm, sau này mỗi ngày đều làm cho anh ăn nhé?”

“Ui”, Khang Ngôn do dự một hồi, cúi đầu gắp một miếng thịt bỏ vào bát mình, “Chuyện này, đi làm về đã mệt chết rồi, tùy lúc đi vậy”

Trong bữa cơm, Trầm Bạch cùng Khang Ngôn nói chuyện rất nhiều. Cảnh tượng như này thật giống với cuộc sống của đôi vợ chồng son vừa mới cưới. Sau khi ăn, Trầm Bạch chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén, anh nói Khang Ngôn đã làm cơm vất vả nên phải để cậu nghỉ ngơi. Khang Ngôn cũng không khách khí, cậu chui vào sô pha an nhàn xem phim.

Chờ Trầm Bạch mang trái cây ra, Khang Ngôn đã nắm điều khiển mà ngủ mất tiêu. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, đặt dĩa trái cây lên bàn, Trầm Bạch nhìn Khang Ngôn vì mệt mỏi mà ngủ say, trái tim bỗng đập liên hồi. Nhưng thật ra, Trầm Bạch đang rất ngạc nhiên, vì bản thân lại chẳng khác gì cậu nhóc học trò còn ngây thơ cả.

Anh hôn lên má Khang Ngôn hai cái, đang muốn ôm Khang Ngôn vào phòng, nhưng vừa ôm lấy, cậu đã tỉnh giấc.

“Em ngủ sao?”

“Ừ, do mệt mỏi quá thôi”, Trầm Bạch yêu chiều xoa tóc cậu, “Đi tắm rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm”

Khang Ngôn kéo Trầm Bạch ngồi xuống, đầu dựa vào bờ vai của anh một lát, rồi mới chịu đứng lên đi tắm….

8. Chương 8: Cần Có Biện Pháp !

Không còn vài ngày nữa thì đã là tháng mười hai, chỉ là nhiệt độ giảm xuống thực quá nhanh. Tối hôm qua còn có một trận tuyết không nhỏ.

Thừa dịp còn có chút thời gian nhàn rỗi, Thẩm Bạch cùng em trai trò chuyện qua điện thoại, đứa cháu trai cũng đã được nửa tuổi, Thẩm Bạch yêu mến không thôi..

“Anh à, mẹ sắp đi qua chỗ anh, đại khái có ý gì thì em không nói anh cũng rõ mà.” Một bên đùa với đứa con, một bên không quên đem chuyện này nói cho Thẩm Bạch “Đến lúc đó, cùng mẹ nói chuyện sẽ thật dễ, có lẽ còn có khả năng chuyển biến, em cảm thấy mẹ cũng suy nghĩ khá cẩn thận rồi.”

Lần trước nói chuyện cùng mẹ đều rất nhẹ nhàng. Chỉ là lúc ấy, hai người nói chuyện rất ít, đến tột cùng nói những thứ gì, Thẩm Bạch cũng nhớ không rõ, chỉ là thấy mẹ hắn  hốc mắt hồng hồng rời đi. Mà tựa hồ sau lần đó, mẹ cũng không thân cận cùng hắn là bao.

Bởi vì hờn dỗi, Thẩm Bạch chuyển nhà ra đây. Từ trước đến nay, người cha luôn yêu thương hai đứa con trai cũng không cố ý giữ Thẩm Bạch lại. Cha chỉ nói cho Thẩm Bạch, có một số việc lúc trẻ cần suy nghĩ rõ ràng. Tình thương của cha như núi, cho dù Thẩm Bạch làm việc bên ngoài, cha cũng lén giúp đỡ Thẩm Bạch đôi chút, những chuyện này hắn đều phát giác được, cho nên tình cảm với người trong nhà vẫn còn rất thâm hậu, chỉ là không hiểu được, đến tột cùng phải đối mặt thế nào.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua bốn năm rồi, Thẩm Bạch đã hai mươi sáu sắp hai mươi bảy tuổi. Tắt đi điện thoại, đứng lên, đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới, tuyết trắng phau phau vẫn còn khá nhiều.

Thư Kí nhắc nhở Thẩm Bạch nửa giờ sau có hội nghị. Thẩm Bạch nhìn thời gian, xong hội nghị cũng gần đến giờ Khang Ngôn tan tầm, đêm nay Hàn Đống hẹn dùng bữa tối.

Lái xe đến dưới lầu công ty của Khang Ngôn, bởi vì trời bắt đầu mưa tuyết, cho nên hơi chút chậm chạp, Hàn Đống bọn họ đang đợi.

Hàn Đống nói hắn đã chọn nơi, chỉ cần đi đến thôi. Thẩm Bạch chạy xe theo đằng sau xe Hàn Đống, Khang Ngôn dựa vào cửa sổ xem tuyết.

Trong lúc dùng café chờ món ăn tới, Hàn Đống ngồi nghiêm chỉnh, nói có chuyện muốn nói, không khí thoáng cái long trọng lên

Từ đại học bắt đầu, Hàn Đống liền coi Thẩm Bạch như anh em trong nhà, cho nên cũng trọng yếu như người trong nhà. Mà quan hệ của Khang Ngôn cùng Thẩm Bạch, cùng quan hệ với Lý Tuệ, tự nhiên cũng là người trong nhà, tóm lại, bốn người này chính là một thể.

Ngồi xuống một hồi, đã thích ứng hơi ấm lò sưởi trong phòng , Thẩm Bạch đem áo khoác cởi ra, hơi tò mò hỏi Hàn Đống: “Sự tình gì mà cho nghiêm túc như vậy.”

Cái này sao, Hàn Đống nhìn thoáng qua Lý Tuệ, thấy Lý Tuệ vẻ mặt vui vẻ, hắng giọng một cái nói:“Mình cùng Tuệ Tuệ tính kết hôn.”

Bất quá Hàn Đống còn nói, bọn họ tính trực tiếp kết hôn, đính hôn liền bỏ qua.

“Sao vội vã như vậy, Lý Tuệ lại chạy không thoát.”

“Cái này, mình cũng trưởng thành rồi ” Khi nói chuyện nhìn thoáng qua Lý Tuệ “Mình cuối cùng không thể một mực lôi kéo Tuệ Tuệ a. Đều là chuyện sớm muộn. Chủ yếu là song phương cha mẹ muốn ôm cháu.”

Cuối cùng liếc hướng Lý Tuệ, tựa hồ là đang hỏi “Nhé, thân ái”, khiến Lý Tuệ thoáng cái liền đỏ bừng mặt.

“Khang Ngôn, chúng ta đi làm phù rể cho Hàn Đống a.”

“Phù rể?” Khang Ngôn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Thẩm Bạch sao luôn đột nhiên đề nghị.

“Sao thế, em không thích làm phù rể sao?”

“Khang Ngôn là đạt tiêu chuẩn rồi, về phần cậu á, để cho chúng tớ suy nghĩ đã, đúng không Tuệ Tuệ. Vấn đề này còn phải cùng các trưởng bối bàn bạc, nhìn cậu không thích hợp tý nào đâu.”

Người nào cũng biết lời này là lời nói vui đùa, mà Thẩm Bạch cũng vui đùa đắc ý, biểu hiện ra bộ dạng phát điên, bốn người ngồi bên đều cười ra tiếng, cũng may là ghế bành, không sao cả.

Nói thêm vài chuyện nữa thì món ăn được đưa lên.

Bữa tối qua đi, cũng đã tới gần chín giờ, ngoài trời vẫn đang mưa tuyết, cho nên sẽ không tính hoạt động thêm gì nữa, đều tự trở về

Trên đường trở về, Khang Ngôn vẫn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh tuyết, Thẩm Bạch chuyên chú lái xe.

“Làm sao vậy, nghe được Hàn Đống muốn kết hôn nên anh cũng muốn sao?”

“Ách, cái gì?”

Dừng lại xe, mang theo ý cười vươn tay sờ mặt Khang Ngôn , sau đó tiến đến bên tai Khang Ngôn nhẹ giọng nói:“Có phải em cũng thích anh lấy em về nhà hay không?.”

Nói vừa xong, Khang Ngôn liền mặt đỏ đến tận mang tai. Vội vàng đẩy Thẩm Bạch ra, lại bị Thẩm Bạch một mực bắt được hai tay, chống lại ánh mắt chăm chú của Thẩm Bạch.

“Anh” Thẳng tắp nhìn Khang Ngôn, ánh mắt tựa hồ ở một giây muốn ăn sạch người trước mặt  “Anh muốn nghĩ một biện pháp, như Hàn Đống buộc lại Lý Tuệ, anh cũng muốn buộc lại em bên mình mãi mãi.”

Thời điểm tuyết rơi luôn yên tĩnh, không giống tích táp khi trời mưa. Đương bông tuyết chậm rãi rơi đến thế giới, mọi người đều đi vào trong phòng, tựa hồ ai cũng không đành lòng đi phá hư bông tuyết đang vây lại thế giới này.

Trong xe ấm áp, cũng yên tĩnh. Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn đều rõ ràng  nghe thấy hô hấp lẫn nhau , thậm chí ngay cả tiếng tim đập của mình đều được phóng đại vô số lần.

“Kỳ thật, trong lòng anh, mức độ yêu em vượt xa so với em tưởng tượng.” Ôm Khang Ngôn, Thẩm Bạch ôn nhu nói  “Có một số việc, về sau chậm rãi nói cho em nghe.”

“Ân.” Khang Ngôn nhẹ giọng đáp lời “Em cũng biết.”

Hai người ở trong xe hôn nhau đến quên hết tất cả, một lúc sau liền đi trong gió tuyết mà về ……

9. Chương 9: Bác Là Mẹ Của Thẩm Bạch !

Chuông báo thức mới vang lên, Thẩm Bạch liền tỉnh, thuận tay tắt chuông báo. Tuy nhiên vẫn còn là buồn ngủ mông lung, Thẩm Bạch xoa con mắt, làm cho mình có điểm thanh tỉnh hơn. Khang Ngôn còn đang ngủ rất an ổn, Thẩm Bạch chống tay nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn phấn nộn, liếm liếm môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mà ấn lên.

Bất quá, tựa hồ Khang Ngôn vẫn ngủ vô cùng an ổn như trước, Thẩm Bạch liền nhẹ lén lút xuống giường, đi làm bữa sáng.

Nhớ tới tối hôm qua đem Khang Ngôn dụ dỗ đến trên giường, khóe miệng Thẩm Bạch liền hiện ra nụ cười giảo hoạt . Bất quá những chuyện này thì tự mình biết là tốt rồi, không cần phải đi khắp nơi ồn ào. Thế cho nên khi làm bữa sáng, Thẩm Bạch vẫn còn treo vẻ mặt tươi cười hạnh phúc .

Cuộc sống cùng Khang Ngôn ở chung lâu như vậy, Thẩm Bạch hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một ít thứ. Cho nên, nhiều khi chuyện làm bữa sáng là hai người luân phiên làm. Thư kí nói cẩu kỷ ( vị thuốc đông y ) có tác dụng dưỡng mắt sáng – bổ huyết an thần, lại nghe Khang Ngôn kêu gần nhất con mắt luôn dễ dàng bị mỏi, hơn nữa cảm thấy tinh thần cũng không khá lắm, Thẩm Bạch liền nấu cháo cẩu kỷ. Bên trên mặt cháo có chút đo đỏ, nhìn cũng rất ngon mắt.

Thời điểm đi gọi Khang Ngôn rời giường ăn điểm tâm, Khang Ngôn dường như ngủ không muốn tỉnh, hữu khí vô lực nói cảm thấy thân thể rất nặng, hơn nữa cuống họng cũng lại đau.

Vuốt cái trán Khang Ngôn, đã rất nóng. Năm phút đồng hồ kế tiếp, Thẩm Bạch để Khang Ngôn ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế, Thẩm Bạch nhìn vào,38 độ. Hắn nghĩ thầm Khang Ngôn không thể đi làm được nữa nên không hỏi y mà trực tiếp điện thoại cho Hàn Đống, xin nghỉ giùm. Sau đó lục lọi trong hộp y tế thuốc giảm sốt, cho Khang Ngôn uống rồi lái xe đi làm.

Cả buổi sáng, Khang Ngôn đều mơ hồ ngủ. Trong đầu, loạn thất bát tao  mộng, mộng đẹp cũng có, cơn ác mộng cũng có. Bất quá, đến trưa, thân thể cảm giác khá hơn, không có vô lực như trước.

Mặc đồ ngủ, khoác áo khoác muốn đi lấy ăn chút gì, thấy nồi cơm điện trong phòng bếp vẫn còn để ở chế độ giữ ấm bật sáng, mở ra thì thấy cháo cẩu kỷ trắng, rất thơm. Đang chuẩn bị dùng chén rồi lên giường ngủ tiếp, chuông cửa liền vang lên.

Chẳng lẽ là Thẩm Bạch, y bất quá là cảm vặt vãnh mà thôi, giữa trưa cũng không cần trở lại đâu. Bất quá Khang Ngôn vẫn cẩn thận tưởng tượng, từ trước đến nay Thẩm Bạch luôn mang chìa khóa.

Người phụ nữ đứng ngoài cửa cũng tầm hơn 40, tại thời khắc mở cửa, con mắt luôn đặt trên người Khang Ngôn , đánh giá nhiều lần  “Xin chào, xin hỏi bác là?”

“Bác…” Khóe miệng người phụ nữ nhẹ nhàng cười, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì “Trong phòng chỉ có một mình cậu sao?”

“Mời bác vào a, bên ngoài lạnh lắm.”

“Cậu tên là gì?”

“Khang Ngôn.” Nói rồi đóng cửa lại, đi theo phía sau bà đi vào.

Người phụ nữ không nhanh không chậm đi vào phòng, ở trên ghế sa lon phòng khách ngồi xuống. Bởi vì Khang Ngôn mới từ phòng ngủ của Thẩm Bạch  đi ra, cho nên phòng khách cũng chưa mở điều hòa, lúc y đi rót nước mới thuận tiện mở điều hòa phòng khách.

“Mời uống nước.”

“Cậu cũng ngồi đi.” Bưng chén lên, uống một ngụm “Cậu cùng Thẩm Bạch có quan hệ.”

Cảnh tượng như vậy, trong những bộ phim thần tượng luôn diễn ra:Namdiễn viên giàu có cùng nữ diễn viên nghèo khó ở chung sau, bị mẹ của nam diễn viên phát hiện, mà lúc này đây, nữ diễn viên luôn chỉ chi chi ngô ngô, nam diễn viên sẽ tự thân ra.

“Thẩm Bạch, là người yêu của cháu.” Khang Ngôn nói vô cùng bình tĩnh, cùng ngữ điệu của người phụ nữ trước mắt giống nhau, tựa như là cao thủ so chiêu.

Đại khái người phụ nữ thật không ngờ, Khang Ngôn sẽ đối với một người chưa gặp quá 15 phút nói ra câu thẳng thắn đến thế. Bất quá bà cũng rất nhanh thu hồi kinh ngạc của mình, lại đánh giá lên xuống Khang Ngôn “Bác là mẹ của Thẩm Bạch.”

“Nghe Thẩm Bạch từng nói qua rằng gần nhất bác sẽ đến, cho nên vừa rồi thì nghĩ đến ngay.”

Thẩm mẫu cười một tiếng, không có nói cái gì nữa. Như vậy làm cho Khang Ngôn cảm thấy nhất thời có chút xấu hổ, lại thấy đồ ngủ của mình. Liền xin phép Thẩm mẫu chờ chút, chính mình trở về phòng đi đổi thân quần áo.

Thừa dịp Khang Ngôn đi thay quần áo, Thẩm mẫu trong phòng dạo qua một vòng, cửa phòng ngủ của Thẩm Bạch khép hờ , Thẩm mẫu nhìn qua, thấy trên giường rõ ràng mới có người ngủ dậy, nghĩ đến vừa rồi Khang Ngôn mặc đồ ngủ đi ra, trong nội tâm tự nhiên hoàn toàn minh bạch.

Đợi Khang Ngôn đổi xong quần áo đi ra, Thẩm mẫu đã ngồi ở trên ghế sa lon đợi.

“Ngồi đi, chúng ta tâm sự.”

Ở công ty, trong lòng Thẩm Bạch vẫn nhớ thương Khang Ngôn, ai ngờ hôm nay đột nhiên có nhiều chuyện cần làm, muốn chuồn đi cũng đều không được. Buổi sáng, muốn đánh cuộc điện thoại gọi về, lại nghĩ có lẽ Khang Ngôn còn đang nghỉ ngơi liền chịu đựng không có gọi. Buổi chiều lại hoàn toàn không có thời gian.

Thật vất vả có thể xong việc, đã sắp đến giờ tan sở. Lại ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của mẹ, nói bà đang ở nhà rồi.

Trong lòng có chút lo, nhớ tới tính tình của mẹ, còn có thân thể Khang Ngôn , cảm thấy có chút không tốt.

Vì vậy, cũng chẳng quản gì nữa mà chạy về sớm.

Lúc về đến nhà, Thẩm mẫu đang nấu súp. Thẩm Bạch cảm thấy không khí có chút quỷ dị, liền nghĩ đi tìm Khang Ngôn trước. Bất quá, dù sao cũng là mẹ mình, cũng không thể làm quan hệ hai người thêm lạnh nhạt.

“Mẹ, mẹ đến đã bao lâu?” Đứng ở cửa phòng bếp , Thẩm Bạch cảm thấy cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, nhiều năm trước, hắn cũng đứng ở cửa phòng bếp hỏi mẹ khi nào thì có thể ăn cơm như vậy, lúc đó tuy hắn chỉ hơn hai mươi tuổi, ở trước mặt mẹ xác thực vẫn là một đứa bé không lớn được.

Thẩm mẫu nhẹ nhàng đặt nắp nồi nước sôi, vặn lửa nhỏ, nói, đến đây cũng khá lâu rồi.

Không biết vì cái gì, đột nhiên hai người đều nghẹn lời, vì vậy Thẩm Bạch lại nghĩ đi xem Khang Ngôn, bị Thẩm mẫu gọi lại:“Trước khi con về, cậu ấy mới uống thuốc rồi đi ngủ rồi, có lẽ một lúc nữa mới tỉnh.”

Dù nói như thế nhưng trong lòng Thẩm Bạch vẫn thấy nhớ nhung, liền nhẹ nhàng mà mở cửa phòng ngủ của Khang Ngôn, phát hiện không có người, nguyên lai vẫn còn ngủ ở trong phòng của hắn.

“Mẹ, con tới giúp nha.”

“Tính, chuyện phòng bếp thì con biết cái gì mà làm.”

“Ai nói con không biết.”

Cái này có tính một loại ảo giác không, một khắc này liền trở lại như trước đây rất lâu, hay chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi ……

10. Chương 10: Mang Em Về Ăn Tết!

Thêm vài ngày nữa là đến kì nghỉ đông, kết quả là trong năm nay công ty cũng được coi như thành công. Mỗi người phấn đấu một năm đều có hi vọng, cho nên mấy ngày này, mọi người đoán rằng mức tiền thưởng cuối năm nay hoàn toàn vượt qua năm trước nên làm việc rất nhiệt tình.

Lời thì nói như thế, mỗi người đều biết thì Khang Ngôn đương nhiên cũng nghĩ, quanh năm suốt tháng mình đến tột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, cuối năm thưởng bao nhiêu, ít nhất mấy năm trước đều nhất định sẽ nghĩ như vậy.

Tiền lương thưởng của Khang Ngôn cũng đang trong thời kì được nâng lên.

Lúc vừa mới bắt đầu công tác, trước đó nữa thì là một đứa nhỏ mồ côi được xã hội nuôi dưỡng nên Khang Ngôn đối với yêu cầu sinh hoạt thật sự không cao. Y chỉ hy vọng tiền của mình kiếm được có thể đủ trả tiền nhà, đủ dùng và còn tiết kiệm được một ít.

Qua mấy năm nay, tiền nong để ứng phó mấy thứ thiết yếu trong cuộc sống cũng không vấn đề gì, vì vậy Khang Ngôn đã nghĩ, nên tiết kiệm hơn, cố gắng dốc sức làm vài năm, nói không chừng ở tuổi 30 có thể tự mua một ngôi nhà cho bản thân …… Suy nghĩ như một chú kiến nhỏ như thế cũng không ai chê cười y, vì xã hội còn rất nhiều người đều nghĩ như thế.

Đến bây giờ, Khang Ngôn cảm thấy, cứ đi một mình sẽ rất mệt mỏi, một người trải qua sẽ cô đơn. Chỉ là, cùng Thẩm Bạch ở cùng một chỗ sau, hắn nói với Khang Ngôn:“Anh một mình phấn đấu cũng rất mệt mỏi, em cũng mỏi mệt, chúng ta làm thành một đôi để cùng cố gắng.”

Khi Khang Ngôn đang nghĩ đến thất thần, Lăng Tả đột nhiên hỏi Khang Ngôn:“Tiểu Ngôn a, cậu nói năm nay sẽ có bao nhiêu tiền thưởng cuối năm a?”.

Vấn đề như vậy, là không có câu trả lời, nhưng mọi người lại đang không ngừng hỏi, một loại nghi vấn cùng tò mò kềm nén không được  một mực quấy phá nội tâm bọn họ.

“Có lẽ sẽ được nhiều” Khang Ngôn khoa tay múa chân làm một cái thủ thế, nói ra suy đoán của mình, bất quá dựa theo tiền thưởng năm trước, cũng chắc không quá kém nhiều lắm

“Bất quá, cậu cũng biết mấy năm này kinh tế đình trệ mà.”

“Em cảm thấy cũng sẽ được nhiều chút, không phải mấy vụ đàm phán trong năm đều thuận lợi sao?”

“Xem tâm tình ông chủ thôi .”

Cùng Lăng Tả nói thêm vài câu, liền lại trở lại công việc của mình.

Cách thời gian ăn cơm trưa còn nửa giờ, Lý Tuệ nói cùng Khang Ngôn, giữa trưa ngay hẹn gặp bên ngoài nhé. Những lời này nghiễm nhiên trở thành ám hiệu tụ hội  của bốn người Hàn Đống cùng Lý Tuệ, Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn.

Bên ngoài trời lạnh đến cóng tay chân, bất quá trong tiệm vẫn ấm áp, ngồi đầy ắp người. Bốn người ngồi vây quanh cùng một chỗ, ở giữa bàn có nồi lẩu đang tỏa khói ấm bốn phía,  hương thơm tỏa ra thơm ngon.

“Mau ăn, mau ăn.” Hàn Đống vừa nói vừa đem một đĩa thịt bò đổ vào. Sau đó bốn đôi đũa ở trong nồi đi ra đi vào.

Đợi cho ăn cũng đủ no rồi, Hàn Đống mới chậm rì rì nói: “Hai chúng tớ đã cùng người nhà thương lượng rồi, quyết định cuối tháng ba sang năm kết hôn. Các trưởng bối chọn được ngày đẹp rồi.”

“Đây thật ra là bà ngoại của Hàn Đống quyết định, các anh cũng biết lão nhân gia vẫn vô cùng để ý những chuyện này.”

“Yêu, nhìn ngữ khí của em kia, là ước gì hiện tại gả ngay cho Hàn Đống sao.”

Một câu vui đùa, chọc cho ba người đàn ông đều nở nụ cười, duy chỉ có Lý Tuệ đỏ bừng mặt.

“Đừng nói hai người chúng tớ nữa, nói nói hai người các cậu.” Gắp một mảnh thịt đến chén Lý Tuệ, Hàn Đống mang theo mỉm cười xấu xa nhìn Khang Ngôn “Tiểu Ngôn, cậu nói đi, Thẩm Bạch ở nhà có khi dễ cậu không.”

Không đợi Khang Ngôn nói gì, Thẩm Bạch liền lập tức nói, căn bản không dám khi dễ Khang Ngôn. Sau đó Hàn Đống liền tỏ vẻ không tin nhìn Khang Ngôn, tựa hồ phải đợi Khang Ngôn nói ra mới tin tưởng.

“Kỳ thật, chúng tớ ở cùng thì cũng như vậy thôi .”

Lần này Lý Tuệ mỉm cười, bởi vì cô đã hiểu ý tứ Khang Ngôn, chỉ có Thẩm Bạch cùng Hàn Đống vô cùng thất vọng. Thẩm Bạch còn tưởng rằng Khang Ngôn sẽ nói “Thẩm Bạch nhà tớ, ở nhà chịu mệt nhọc, là người đàn ông tốt điển hình”, mà Hàn Đống tự nhiên hy vọng nghe được “Thẩm Bạch ở nhà chính là một gã đàn ông không chịu làm cái gì hết ”.

“Em nói xem, cái gì gọi là ‘Thì cũng như vậy’?” Lời này tự nhiên là Thẩm Bạch làm nũng nói với Khang Ngôn, một phương pháp ( theo như Thẩm Bạch) thì đó là thể hiện ân ái.

Nhìn vẻ mặt Thẩm Bạch oan uổng, Lý Tuệ lại nói:“Thẩm Bạch, anhcùng Khang Ngôn của chúng ta ở cùng một chỗ sau, hai người càng lúc càng giống.”

“Đúng nha đúng nha, phải không, thân ái.”

Đây tột cùng là tình huống nào, Khang Ngôn trong lòng hoàn toàn bị vài gia hỏa này đánh bại. Bất quá đúng là bởi vì là hảo hữu, nói như vậy, ngược lại là thể hiện thân mật khăng khít.

“Nha, đúng rồi, Thẩm Bạch, năm nay cậu về nhà ăn tết ư?”

Thẩm Bạch nhìn thoáng qua Khang Ngôn, nói có chút do dự:“Còn không biết.”

“Khang Ngôn, cậu sao?”

Vừa hỏi ra miệng, Lý Tuệ cố ý ho khan, Hàn Đống tựa hồ mới nhớ tới, Khang Ngôn là cô nhi. Khang Ngôn chỉ cười cười, nói lễ mừng năm mới hàng năm y đều đến cô nhi viện hồi bé để mừng năm mới.

“Năm nay, anh mang em về nhà để đón năm mới!”

Không chỉ có là Khang Ngôn, Hàn Đống cùng Lý Tuệ đều thẳng tắp nhìn Thẩm Bạch. Không có ai đi hoài nghi Thẩm Bạch nghiêm túc, chỉ là……

11. Chương 11: Là Vừa Thấy Đã Yêu Ư?

Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, cũng may trong phòng rất ấm áp. Vì vậy, Khang Ngôn bình thản đắp một tấm chăn mỏng, đầu gác lên đùi của Thẩm Bạch, xem tv.

“Cùng anh về nhà ăn tết a, đừng có lại do dự.”

Ngửa đầu, chỉ nhìn thấy cái cằm Thẩm Bạch , Khang Ngôn nghĩ một lát mới nói:“Vậy thì đi thôi.”

“Đừng đáp ứng như chuyện em không cam lòng như thế chứ” Cúi đầu xuống giả bộ như vô cùng sinh khí , Thẩm Bạch chăm chú nhìn Khang Ngôn “Không được, anh đã tiên hạ thủ vi cường, không cho em lại cân nhắc đắn đó.”

Nói vậy, Thẩm Bạch liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm số điện thoại, sau đó Khang Ngôn thấy hắn vẻ mặt chờ đợi nóng vội.

“Mẹ, là con ” Thẩm Bạch tuy hành động khác ý nguyện của mẹ, nhưng trong lòng vẫn không có biện pháp thật sự quyết tuyệt, vừa nghĩ tới nếu mang Khang Ngôn về nhà có lẽ sẽ làm mẹ hắn đại phát lôi đình, liền hạ thấp ngữ điệu “Mẹ, năm nay con muốn dẫn Khang Ngôn về nhà ăn tết……”

Tình huống như vậy, lại chỉ trầm mặc, tim Khang Ngôn  càng treo ở cuống họng.

“Dạ dạ, con biết rồi, dạ, mẹ, gặp lên sau nha mẹ.”

Cúp điện thoại sau, biểu hiện của Thẩm Bạch được vô cùng bình tĩnh, sau đó cúi đầu xuống, đối với Khang Ngôn đang gối lên bắp đùi mình, nói:“Nói lảm nhảm suốt rồi mẹ cũng cho phép anh mang em về nhà.”

Không đợi Khang Ngôn nói cái gì, Thẩm Bạch chỉ vào gương mặt của mình, bắt Khang Ngôn phải hôn lên, vì vậy đem Khang Ngôn vừa mới khẩn trương bị chọc cười.

Một mực chỉ vào gò má  của mình, Thẩm Bạch còn không ngừng nói nhỏ muốn Khang Ngôn nhanh lên, ngón tay đều sắp chọc được thủng một lỗ trên mặt thì Khang Ngôn rướn người lên, hôn.

Bất quá, Thẩm Bạch vừa chuyển, vươn tay ngăn chặn cái ót Khang Ngôn, cắn lên miệng Khang Ngôn, làm một cái hôn môi thật dài.

“Bạch ngốc, em yêu anh.”

Dán vào lỗ tai Thẩm Bạch lén lút nói, nói xong Khang Ngôn liền gối lên đùi Thẩm Bạch nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

“Em có thể không cần lên tiếng, chỉ cần im lặng nghe anh nói là được rồi.”

“Đôi khi nói em ngốc, em cũng không thừa nhận, luôn thích so sánh xem em với anh ai ngốc hơn.”

Nhìn Khang Ngôn nhắm mắt lại, lông mi vừa động, khóe miệng Thẩm Bạch hiện lên tia mỉm cười “Có lẽ em không biết đâu, lúc anh thăng lên chức quản lí, lần đầu tiên đến công ty của em tham gia hội nghị liền gặp em, đó là chuyện của hai năm trước.”

Khang Ngôn giật giật thân thể, chuyển đổi tư thế, một tay gối lên đầu, một tay ôm eo Thẩm Bạch, Thẩm Bạch đồng dạng tự nhiên cũng ôm lấy lưng Khang Ngôn , thay y đắp kín chăn lông.

“Lần đầu tiên nhìn thấy em sau, bộ dáng em nom rất ngốc đứng ở bên cạnh máy copy, anh liền đi theo em.”

“Đi chưa được mấy bước, anh liền nghe được có người đang gõ máy copy, không cần nghĩ cũng biết là em, em tạo ra tạp âm đã thành công hấp dẫn anh, về sau không biết vì cái gì, cứ như vậy nhớ kỹ em.”

“Cũng không biết vì cái gì, cái bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu ấy của em cứ in vào trong tâm anh, luôn sáng rực rỡ không phai nhạt.”

“Ai ngốc, anh còn dám nói em ngốc.” Khang Ngôn xoay người, trừng mắt nhìn Thẩm Bạch, cẩn cẩn dực dực hỏi:“Anh là vừa gặp đã yêu em ư?”

“Kỳ thật, lúc ấy anh chỉ cảm thấy đó là một hồi ức mà thôi ” Nhẹ nhàng mà xoa bóp cái mũi Khang Ngôn , cười đến xán lạn “Ai biết cũng không lâu lắm, Hàn Đống vô tình nói có một người nào đó vì quá mệt nhọc mà té xỉu.”

“Đó là bởi vì em vốn bị tụt huyết áp thôi.”

“Cho nên mới bảo em phải nghỉ ngơi thật tốt .”

“Em hiện tại cũng vẫn hảo hảo chú ý thân thể, anh ngược lại hơn nửa đêm còn vẫn làm việc, anh xem anh đi, mắt gấu mèo!”

“……”

Cái này có lẽ chính là phong cách khắc khẩu thuộc về Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn, ai! tình yêu hay cuộc sống đều có khắc khẩu, chỉ cần thứ cuối cùng giữ lại là tình cảm mà thôi.

“Sau đó thì sao, em nhớ anh không có tới an ủi em nha.”

Mắt liếc Khang Ngôn, Thẩm Bạch nói tiếp: “Nói thật, anh cũng cảm thấy vô cùng khéo, mỗi khi anh sắp không xóa được ấn tượng về em, chuyện của anh lại rơi vào tai anh, hoặc là em sẽ xuất hiện ở trước mắt của anh. Một năm thì mấy lần đến công ty của em họp, cơ hồ đều thấy em.”

“Chính là em đối với anh đều không hề có ấn tượng ni, chuyện gì xảy ra?”

“Đứa ngốc, lúc đó đều là anh nhìn em.”

Đứng thẳng người dậy, tay trái ôm cổ Thẩm Bạch, Khang Ngôn hôn lên, mút vào đôi môi căng mọng của hắn  “Ngốc nghếch, thật khờ.”

“Nếu như không phải Hàn Đống vô tình nói, em thích đàn ông , có lẽ anh đành phải chầm chậm đem cảm giác khó hiểu này tiêu bớt.”

“Lý Tuệ nói cho Hàn Đống a, Hàn Đống nói cũng thực kịp thời.”

Nếu như nói Nguyệt lão cố ý làm cho hai người tương ngộ tương tri tương ái, như vậy ai cũng trốn không xong, có lẽ chỉ có thể tự an bài một chút để gặp mặt ấn tượng hơn mà thôi.

Nếu như đối Khang Ngôn nói, anh, Thẩm Bạch, thích em, Khang Ngôn.

Đồng dạng là một người đàn ông, có thể bị một bạt tai của y rồi hung hăng bị đuổi đi hay không? Rất nhiều lần, Thẩm Bạch ở văn phòng ngẩn người vì thế, có lần thủ trưởng còn cho rằng Thẩm Bạch bởi vì thăng chức nên bị áp lực lớn.

Hàn Đống nói cho Thẩm Bạch, Khang Ngôn thích đàn ông, làm cho tảng đá trong lòng hắn rơi đi một mảng lớn, ít nhất, còn hi vọng.

Bởi vì sống cuộc sống độc thân đã lâu rồi, muốn để một người bước vào tim mình cũng rất khó nhưng vẫn muốn đi thử bắt lấy. Nhưng Thẩm Bạch lại lo lắng, sợ mình xúc động sẽ lỗ mãng, sẽ làm hết thảy trở nên vô cùng tồi tệ, đôi khi ngẫm lại tình cảnh của mình, không có tư cách gì đi nói chuyện yêu đương. Lúc ấy mình mới tìm được thăng chức, kì vọng của cha với mình tiêu tan, nhưng mẹ vẫn một mực canh cánh trong lòng, cho nên Thẩm Bạch thật sự không dám nghĩ đến quá nhiều.

“Khá tốt, anh cuối cùng vẫn là bắt được em, cũng nhận định em, tuy nhiên ở giữa quá trình đó, anh thấy có hơi ngốc.”

“Bạch ngốc, anh đều thừa nhận mình ngốc đó nha.”

“Em đứng dậy trước đi, hai chân anh sắp tê rần rồi.” Nói xong liền phụ giúp Khang Ngôn đứng dậy, chính là, trong nháy mắt đứng dậy, cảm giác hai chân tê dại  thoáng cái khuếch tán ra, không có đứng vững, liền thẳng tắp đè Khang Ngôn ngã xuống đất.

“Anh đứng dậy đi, nặng chết!”

“Không có việc gì, để cho anh nằm đi.”

“Anh sờ loạn cái gì!”

“……”

Hoặc là, đây là cuộc sống……

12. Chương 12: Chúng Ta Chế Tạo Hài Tử!

Đã lâu rồi không cùng cha mặt đối mặt ngồi nói chuyện như thế, khi đang nói chuyện, Thẩm Nguyệt kéo Chu Thiến trở lại, lần lượt an vị gần Thẩm Bạch.

“Anh hai, các anh đêm nay qua đêm a ” Thấy Thẩm Bạch gật đầu, Thẩm Nguyệt mỉm cười “Tốt lắm, vậy anh ngủ ở trong phòng trước của anh đi, để anh Khang Ngôn ngủ ở phòng khác nha.”

Vốn Thẩm Bạch muốn nói Khang Ngôn cùng hắn ngủ chung là được rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá trong hắn nói thầm, đây là Thẩm Nguyệt cố ý.

“Thừa dịp mẹ con cùng Khang Ngôn không ở, cùng các con nói một chút.” Thấy Thẩm Nguyệt cùng Chu Thiến bên cạnh  tính toán ly khai liền nói:” Hai người các con ở cũng không sao, cũng nghe đi.“

“Cha, ngài nói đi, trong lòng con cũng có lời đã nghẹn từ lâu muốn hỏi cha.”

“Cha cũng đâu phải lão cổ hủ ngoan cố, tự khi mẹ con nói chuyện của con với cha, cha cũng đâu chạy đi ngăn cản con, Thẩm Bạch.”

Nâng chung trà lên, Thẩm phụ uống một ngụm trà nóng, mới nói tiếp đi:“Từ nhỏ hai người các con đã có cá tính riêng, cha cũng không muốn các con đi theo lối mòn xưa của cha, thời tuổi trẻ thì muốn cái gì làm cái đó, bất quá bây giờ…”

Từ trong mắt cha hiện lên trầm tư, làm cho chóp mũi Thẩm Bạch không khỏi đau xót, trong lúc nhất thời có điểm muốn tránh qua phụ thân  con mắt.

“Năm đó con tức giận chuyển ra khỏi nhà, con không biết cha và mẹ đã lo lắng thế nào đâu, mẹ con còn rất nhiều đêm không ngủ được, những chuyện này con cũng biết mà.”

“Cha…”

“Kỳ thật mẹ con sớm đã không còn tức giận, chỉ là con cũng biết, khúc mắc dễ buộc khó cởi, ít nhiều là muốn con nhường bà ấy một điểm là được.”

Thẩm Bạch nhìn cha, nhớ tới năm đó sau khi chuyên đu, Thẩm Nguyệt cơ hồ là ba ngày hai lần nói với hắn, mẹ thường xuyên than thở một mình.

“Cha, con……”

Đến tột cùng phải nói thế nào, Thẩm Bạch thoáng cái cũng tìm không thấy cách thức, là an ủi, hay là biểu lộ tâm tích?

“Cha đã từng trải qua tuổi trẻ, rất nhiều chuyện có lẽ con cũng không nhớ rõ, nhưng mẹ con cũng không phải người không cần thân tình ” Nói xong, Thẩm phụ nhìn xem hai vợ chồng Thẩm Nguyệt “Có một số việc, em trai con tinh tường hơn cha, để nó nói chắc con sẽ tin tưởng hơn.”

“Cha, con với Khang Ngôn là nghiêm túc, con…”

“Ha ha, thằng này, cũng có lúc con thật lanh lẹ nha?”

“Cha, cha trực tiếp cùng anh hai nói đi, tâm tư của cha mẹ thật sự chúng ta đoán không ra.”

Cha mẹ Thẩm Bạch có thói quen ăn cơm tất niên trong nhà, năm nay chỉ là thêm vài đôi đũa cái bát, rất náo nhiệt. Trên bàn cơm, hòa hòa khí khí, không có xuất hiện không khí bị đè nén, trong nội tâm đoàn người đương nhiên thoải mái.

Vốn đang ăn cơm, giúp nhau gắp đồ ăn cũng không là gì, nhưng Thẩm Nguyệt lại khắp một khối khoai từ vào bát Thẩm Bạch: “ Anh à, khoai từ bổ thân, có công hiệu ích tinh , ăn nhiều một chút.” Thật khiến mặt Thẩm Bạch thoáng cái cứng lại, sau đó không khí trên bàn cơm cũng thoáng cái trở nên an tĩnh.

“Ách ách ách, cái này.” Thẩm Bạch xấu hổ nhìn về phía Thẩm Nguyệt s, Thẩm Nguyệt từ nhỏ là người thông minh , lập tức cũng gắp một khối khoai từ lớn hơn vào trong bát cha mình, mang theo tươi cười, nói:“Cha, ngài cũng ăn nhiều chút.”

Lập tức hướng gió vừa chuyển, Thẩm phụ đương nhiên cũng sẽ vào vai trưởng bối dặn dò tiểu bối, cởi mở nói khoai từ là đồ ăn tốt, cả trai lẫn gái ăn ăn đều có chỗ tốt. Mà con trai của Thẩm Nguyệt – Thẩm Tiểu Hàng lại hoàn toàn không nghe hiểu được người lớn đang nói cái gì, đành cắm cúi ăn đồ ăn của mình.

Tất cả mọi người cùng cười, trên bàn thoáng cái liền vui vẻ lên, trò chuyện cởi mở.

Đã xong hết thảy hoạt động giải trí, cũng sắp đến một giờ, tất cả mọi người mệt mỏi, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc lên lầu, Thẩm Bạch đi ở sau lưng Khang Ngôn, nhẹ giọng đối Khang Ngôn nói một ít lời, làm cho mặt Khang Ngôn đỏ đến tận cổ.

“Anh.. cút sang một bên.”

Nói rồi, Khang Ngôn liền đẩy Thẩm Bạch ra, hướng gian phòng của mình đi đến, Thẩm Bạch đương nhiên không buông tha Khang Ngôn, lôi kéo Khang Ngôn vào gian phòng của mình, nói:“Phòng ở đằng kia cơ mà!”

Mất sức của chín trâu hai hổ mới đem Khang Ngôn túm vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, Thẩm Bạch liền hỏi Khang Ngôn, buổi chiều cùng mẹ nói những thứ gì.

Thở dài thật sâu, Khang Ngôn biểu lộ ra bất đắc dĩ, đi đến bên giường ngồi xuống:“Bác chỉ mong anh có một đứa con.”

Hồi lâu, Thẩm Bạch cũng không nói gì nữa, cau mày nhìn  Khang Ngôn.

“Em nói thế nào?.”

“Em sao?” Khang Ngôn nằm vật xuống giường, chằm chằm vào trần nhà, hồi lâu mới bật ra mấy chữ:“Em đáp ứng rồi.”

“Em đáp ứng rồi!”

Thẩm Bạch trở nên vô cùng kích động, nghĩ tới tràng cảnh trước kia, trách không được mẹ cùng Khang Ngôn tựa hồ thoáng cái liền thân cận lên rất nhiều, nguyên lai là mình đã bị “Bán đứng”, sao có thể như vậy!

“Khang Ngôn, em vì cái gì lại đáp ứng, anh không muốn cùng cô gái khác lên giường!”

“Ách, cái này……”

Khang Ngôn từ trên giường đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Bạch, nhìn vào mắt Thẩm Bạch thật lâu, đột nhiên nhịn không được  cười lớn.

“Em cười cái gì?”

“Anh trở nên đần từ khi nào thế, hiện tại phương pháp sanh con có rất nhiều loại.”

Thoáng cái Thẩm Bạch liền âm trầm mặt, khi nào thì Khang Ngôn cũng trở nên thích nói giỡn như vậy, muốn hảo hảo thu thập nha, vươn tay liền ôm eo Khang Ngôn, bế y lên.

“Như vậy nha, chúng ta phải đi chế tạo hài tử đi, ha ha.”

“Thả em ra, thả xuống, Bạch ngốc!”

“Đừng kêu quá lớn tiếng, cách âm của nhà anh không tốt đâu nha ……”

13. Chương 13: Có Chút Yêu Mến Thẩm Bạch?

Tầm mười phút nữa mới vào học, đại bộ phận trên cầu thang phòng học đã bị lấp đầy. Mỗi khi Thường giáo sư lên lớp thì đều rất được hoan nghênh, đã xin dậy ở một phòng học lớn nhất nhưng vẫn sẽ có sinh viên đáng thương phải đứng nghe giảng bài. Hôm nay là khóa học đầu tiên của học kì.

“Khang Ngôn, đây nè, đây nè.”

Dùng sức phất tay, tại cửa sau cầu thang phòng học,  Khang Ngôn lập tức liền đi tìm Trương Hữu Phương, cúp điện thoại, chậm rãi đến bên vị trí để không.

“Thật có lỗi, bởi vì trường học bên kia đột nhiên có một số việc phải xử lý, cho nên mới tới muộn.”

“Dù sao cũng chưa bắt đầu học, vị trí thì mình chiếm cũng được mà ” Trương Hữu Phương vỗ bả vai Khang Ngôn  “Bất quá, nếu Thường giáo sư biết rõ cậu học ở trường bên cạnh còn cố tình chạy đến đây nghe ông giảng, nhất định sẽ hảo hảo khích lệ cậu đó.”

“Nói lời khó tin nha, công việc của Thường giáo sư rất bận rộn, có thể dự lớp của ông đã coi như có phúc rồi.”

Thừa dịp còn có thời gian, Khang Ngôn cùng với Trương Hữu Phương nói chuyện phiếm vài câu. Mới nói vài câu, nữ sinh ngồi ở sau lưng đã bắt đầu xao động.

“Thẩm Bạch học trưởng đến kia!”

“Người, người đâu?”

“Chính là người đang nói chuyện ” Nữ sinh mang theo tràn ngập  say mê “Anh ý cười rộ lên siêu đẹp mắt.”

“Anh ý nở nụ cười, nở nụ cười rồi.”

Tình huống gì đây, cực háo sắc! Khang Ngôn ghét nhất nữ sinh thấy soái ca tuấn nam sẽ gào lên không ngừng, tuy nhiên Khang Ngôn nhìn thấy thì cũng sinh lòng ngưỡng mộ, lồng ngực cũng như có con nai nhảy loạn, nhưng mà ít nhất y biết “Rụt rè”.

Nhìn mấy nam sinh đang sắp tiến tới, có vài nam sinh đi đến chỗ trống phía trước, Khang Ngôn cân nhắc xem ai trong số đó sẽ là “ Thẩm Bạch”

“Hôm nay anh ý mặc áo ngắn tay màu xanh lam nhá, thực là đẹp a.”

“Ừ ừ.”

Sau lưng , nữ sinh tựa hồ vô cùng kích động, men theo manh mối để định vị, là nam sinh mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lam ngồi ở phía trước đi.

Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy cái ót.

Vì cái gì lại thấy “Đáng tiếc”! Khang Ngôn tự gõ cái trán của mình, báo cho chính mình không cần háo sắc.

Ai biết, Thẩm Bạch ngồi xuống rồi quay về phía sau nhìn quanh một chút, tựa hồ đang tìm người. Bất quá, mỉm cười kia thực như dương quan chói lọi, thật đúng là, thật đúng là vô cùng mê người.

Cái cảm nhận này là đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Khang Ngôn, Khang Ngôncũng lại càng hoảng sợ, mình thật sự thành hoa si rồi sao a!

“Hữu Phương, hắn là ai a?”

Nhìn qua Thẩm Bạch, Trương Hữu Phương nói cho Khang Ngôn, Thẩm Bạch đã ở năm ba rồi, ở trường học rất có nhân khí. Tướng mạo cũng không tính là hoa hoa thảo thảo nhưng bởi vì hắn có chiêu bài  mỉm cười, làm cho rất nhiều nữ sinh vì hắn mê muội, mấy học muội mới tới vô pháp chống lại nụ cười của hắn.

Nghe Trương Hữu Phương nói, lộ ra rõ ràng tâm tình hâm mộ, Khang Ngôn không khỏi nở nụ cười, khó được bản thân cũng thành hoa si rồi.

Trời bắt đầu mát hơn, hôm nay Khang Ngôn mặc một kiện áo sơmi màu lam, vô cùng thanh tú nhẹ nhàng. Bất quá, Khang Ngôn đi học muộn, không biết là ai đem cửa sau đóng lại, Khang Ngôn đành phải đi bằng cửa trước, ngó ngó vào phòng,đi tới vị trí mà Trương Hưu Phương đã giữ sẵn cho y.

Đến tột cùng là xuất phát từ thói quan hay là cái gì, chuyện đầu tiên khi Khang Ngôn ngồi xuống chính là đi tìm thân ảnh Thẩm Bạch. Thẩm Bạch cùng bạn của hắn tựa hồ lúc nào cũng ngồi cùng một vị trí, hôm nay cũng thế.

Ở trong nội tâm, Khang Ngôn không muốn thừa nhận hiện tại bản thân chạy đến trường học này, có một phần mục đích lớn là muốn liếc nhìn Thẩm Bạch.

Đều đã lâu như vậy, có một số việc Khang Ngôn cũng thấy được. Mỗi lần Thẩm Bạch đều cùng đi với bạn bè, bên trái Thẩm Bạch cũng cố định ngồi một nam sinh khá tuấn tú. Là vị trí phía trước mà Khang Ngôn cùng Trương Hữu Phương đã chiếm lúc trước, chỉ là khi nhìn bọn họ, dựa vào trực giác, Khang Ngôn cảm thấy tính hướng của Thẩm Bạch có lẽ là cũng giống như mình, như vậy, người ngồi ở bên cạnh hắn rất có thể chính là người hắn thích.

Có lẽ, Khang Ngôn lại càng không nguyện ý thừa nhận, y bắt đầu có chút yêu mến Thẩm Bạch, chỉ một nụ cười, một cái xoay người, còn có cả một đoạn khoảng cách dù ngắn nhưng cũng thực xa vời khó tiếp cận kia nữa.

Chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Bạch, thời điểm phục hồi tinh thần lại, Thẩm Bạch đang hướng phía Khang Ngôn nhìn quanh, Thẩm Bạch nhìn y, Khang Ngôn thoáng cái liền hoảng loạn, lời giảng trên kia cũng nghe không được bao.

Cùng Trương Hữu Phương vừa nói vừa xuống cầu thang, Khang Ngôn muốn lập tức chạy về trường học của mình, bởi vì hai trường cũng cách khá xa , xe buýt tầm năm phút nữa sẽ có một lần, nếu không đón được chuyến kế thì sẽ chờ khá lâu nữa,.

Lúc rẽ vào, Khang Ngôn trông thấy Thẩm Bạch cùng bạn bè đang nói chuyện, trên mặt vẫn là nụ cười tốt đẹp ấy. Khang Ngôn nghĩ đi qua bọn họ là tốt rồi, lại bởi vì trong số những người kia có người là bạn của Trương Hữu Phương nên đành dừng lại một lúc.

“Hữu Phương, cậu ấy là?” Cùng Trương Hữu phương chào hỏi rồi nhìn qua Khang Ngôn, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại điều gì  “Mình dường như chưa từng gặp qua, không phải khoa của bọn mình a, là khoa nào vậy?”

“Cậu ấy a, là bạn tớ, không phải học sinh trường mình.” Trương Hữu Phương vỗ bả vai Khang Ngôn, cười hì hì nói “Cậu ấy học trường bên cạnh, hâm mộ Thường giáo sư cho nên tới học ké đó .”

Thẩm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Khang Ngôn, sau đó hướng Khang Ngôn gật gật đầu, lai tiếp tục cùng bạn hắn nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên Khang Ngôn cùng Thẩm Bạch có khoảng cách gần như vậy, Khang Ngôn cười đến có chút phát khổ, không biết tại sao, chỉ là ngoài miệng cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật khổ, đắng chát nói không rõ ràng.

Chuyến xe cuối trống rỗng, Khang Ngôn ngồi ở vị trí gần cửa sổ chỗ hàng cuối cùng, xuyên qua lớp kính thủy tinh để nhìn đến bên ngoài.

Trời càng lúc càng mát hơn, xuống xe sau, Khang Ngôn chậm rãi đi vòng quanh hồ ở trường vài vòng, không biết có người nào sẽ nghĩ rằng hắn là thanh niên thất ý chuẩn bị nhảy xuống hồ hay không nữa,

Khang Ngôn lần đầu tiên bởi vì Thẩm Bạch mà mất ngủ……

14. Chương 14: Lại Một Lần Nữa Biến Mất?

Liên tục vài tuần, Khang Ngôn cũng không trông thấy Thẩm Bạch ở trên giảng đường, nam sinh tuấn tú thường ở bên cạnh hắn cũng không ở, chỉ còn lại vài bạn bè của hắn vẫn ngồi ở vị trí đó, gần kề chỗ ngồi trống không của Thẩm Bạch.

Vì cái gì đột nhiên không đi học, Khang Ngôn cùng rất nhiều nữ sinh có đồng dạng nghi hoặc. Đôi khi, y không muốn quá nhìn chằm chằm vào vị trí trống không kia đến ngẩn người như thế.

Nghe Trương Hữu Phương nói, Thẩm Bạch đã vài tuần chưa tới học, tựa hồ là tầm một thời gian, cụ thể bao lâu thì chưa ai biết.

Lại về sau, tựa hồ việc Thẩm Bạch không đi học nữa đã trở thành chuyện tự nhiên, thời gian luôn lợi hại, chậm rãi đem góc cạnh tình cảm trong tâm tiêu thất đi sạch sẽ, vì vậy ở trong nội tâm Khang Ngôn, đoạn yêu thầm buồn cười này đã bị chôn vùi.

Thời gian cũng từ cuối thu chuyển sang đông giá rét, tuyết phiêu phiêu, rất nhanh cũng sắp cuối năm, khóa học của Thường giáo sư ở học kì này cũng gần hết.

Mấy ngày nay, nhiệt độ hết sức lợi hại, ai cũng không muốn xuất môn, nên giảng đường khá vắng, nhìn mấy chỗ ngồi trống không là rõ. Khang Ngôn vừa chạy tới, chóp mũi lạnh đến hồng hồng, xoa xoa tay, thân thể còn đang hơi hơi phát run. Thật lâu mới khiến cho thân thể mình ấm áp lên, nhưng vẫn còn quá lạnh.

Nếu như không phải là một thói quen nói không nên lời, Khang Ngôn cũng sẽ không dự liệu được. Gần tiết cuối cùng, Thẩm Bạch xuất hiện ở trên vị trí kia. Hắn mặc một áo khoác màu xanh thẫm, chỉ thấy của cái ót của hắn, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, như một tòa điêu khắc.

Hắn đã trở lại? Chỉ, cái đó cùng mình đâu quan hệ! Chỉ sợ đây là một câu có lực sát thương cực kỳ mà Khang Ngôn vẫn tự nói với bản thân y, từ khi Thẩm Bạch xuất hiện ở trong thế giới nội tâm của hắn.

Hai tiết rất nhanh đã xong, Khang Ngôn cùng Trương Hữu Phương vừa mới rời đi phòng học, nói đến kì thi tiếp theo. Trương Hữu Phương chỉ cần mười phút là có thể trở về phòng của mình để ngủ, chỉ là Khang Ngôn mất mười phút mới tới cổng trường, sau đó phải đón chuyến xe cuối cùng, mất thêm mười lăm phút mới có thể trở về phòng của mình, vạn nhất không đón được chuyến xe cuối, Khang Ngôn rất có thể phải chạy bộ trở về.

Hai người đang nói chuyện, Khang Ngôn rụt lại thân thể, lạnh run, thật sự quá lạnh nha, hắn thu lại thân mình, chờ nếu có xe liền lao ra đón xe.

Ngay khi Khang Ngôn đang tính đêm “ 1 – 2 – 3 ”, trên cổ đã được quấn một cái khăn lông xù.

“Nhìn anh run thực giống một tiểu lão nhân.”

Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, trong nội tâm Khang Ngôn vẫn không thế xác định, người này thật là Thẩm Bạch ư, không phải mình quá lạnh nên xuất hiện  ảo tưởng chứ?

“Sớm một chút trở về đi, về sau không còn sớm.”

Nói xong, Thẩm Bạch muốn đi, Khang Ngôn nhìn tới khi bóng màu lam kia nhỏ dần, mới nhớ tới, liền gọi Thẩm Bạch lại:“Phải làm sao mới trả lại cho anh được?”

Thật lâu không có thấy thấy nụ cười của Thẩm Bạch, tâm Khang Ngôn thoáng cái kích động, Thẩm Bạch nói số lớp và số phòng của mình, còn nói Khang Ngôn có thể trực tiếp đến lớp mình trả. Không đợi Khang Ngôn nói mình không phải sinh viên trường này, Thẩm Bạch cũng đã biến mất ở chỗ rẽ.

Khăn quàng cổ lông thỏ vô cùng ấm áp, choàng lấy 1 vòng, bộ phận còn lại  thì túm lấy, Khang Ngôn vội vã đi vào trong gió lạnh thấu xương.

Đợi Khang Ngôn đem khăn quàng cổ giặt hảo rồi phơi khô, Trương Hữu Phương nói Thẩm Bạch đã thôi học, ai cũng liên lạc không được.

Thôi học? Thì ra lại một lần nữa biến mất sao?

Có phải là Thẩm Bạch từ sau lần đó liền căn bản không quay lại không, mình chẳng qua là quá muốn gặp hắn, cho nên mới tưởng tượng ra hắn đi học lại, thậm chí còn hư cấu ra đoạn kí ức hắn cho mình mượn khăn quàng cổ.

Vô luận nghĩ thế nào, Thẩm Bạch thôi học, trong trường này sẽ không bao giờ tìm thấy hắn nữa.

Mà hắn đến tột cùng đi đâu, cũng không phải chuyện Khang Ngôn có thể nghe được, đã không có ai biết hắn đi đâu, đương nhiên là do Thẩm Bạch không muốn cho mọi người tìm được hắn..

Coi như là một an ủi, khăn quàng cổ của Thẩm Bạch , lông thỏ xù, vô cùng ấm áp, tựa như nụ cười của hắn, Khang Ngôn gấp nó lại, coi như bảo bối đặt trong rương.

Sau vài ngày, tuyết trắng rơi trắng xóa cả vùng.

Sau đó, thời gian mang đi mùa đông, xuân về, hạ đến, thu sang, lại tới mùa đông, một vòng lại một vòng, thẳng đến khi Khang Ngôn tốt nghiệp đại học, cũng chưa thấy lại Thẩm Bạch lần nào, cũng không nghe Trương Hữu Phương nhắc đến tin tức gì của hắn.

Thật giống như, mỗi người ở thời sinh viên luôn có một mối tình, giữa hai người, hoặc đơn phương, thậm chí yên lặng bước qua, có lẽ không có đủ yêu mến, có lẽ sẽ không có đủ dũng khí, lại có lẽ, căn bản là không kịp nói yêu mến liền đường ai nấy đi.

Từng câu chuyện nhỏ như vậy, đan xen tạo nên cuộc sống tốt đẹp, trong đời luôn có những cuộc hội ngộ tình cờ a, một ngày có tới một trăm hoặc là hơn một ngàn lần như thế, nhưng, lưu không được quá hai lần.

Đối với Khang Ngôn, Thẩm Bạch giống như người ngồi cạnh mình khi xem phim, sau khi xem xong thì tự động rời đi, thậm chí không biết tên nhau. Trong đoạn phim hồi ức, cả nội dung đoạn phim đó đều là Khang Ngôn nhìn Thẩm Bạch, chỉ là Thẩm Bạch chưa từng chú ý tới y. Tan cuộc rồi, Thẩm Bạch đi rồi, chỉ để lại Khang Ngôn nhìn bóng lưng hắn dần dần nhỏ lại,  chờ đợi một đoạn tao ngộ tình cờ, chỉ là, có lẽ sẽ chỉ kết thúc một đoạn phim như thế, hoặc không, đâu ai biết ……

15. Chương 15: Hai Người Độc Lập?

Tuy chỉ là làm một viên chức nhỏ, với Khang Ngôn không mấy có bao nhiêu mục tiêu vĩ đại trong tương lai thì như thể đủ thỏa mãn rồi. Sau khi tốt nghiệp, Khang Ngôn cùng Lý Tuệ làm cùng trong một công ty quảng cáo.

“Khang Ngôn, anh đem văn kiện này photo thành 30 bản nha, chỉnh lý tốt, đưa đến phòng họp.”

“Ân, anh biết rồi.”

Từ chỗ Lăng Tả tiếp nhận tài liệu, phải đi sao chép 30 bản, nhiều trang như thế, phỏng chừng sẽ tốn khá lâu.

Lúc này, có người hô phòng họp đều chưa chuẩn bị xong, tài liệu cũng không có, mà quản lí bên kia lại đã qua rồi khiến nhất thời người người chạy qua lại ở cửa ra vào như có cứu hỏa.

Nếu như không phải trong trí nhớ nhiều ít còn có bóng dáng Thẩm Bạch, Khang Ngôn cũng sẽ không đến nỗi xa xa thấy hình dáng tương tự mà luống cuống, thoáng cái cảm giác phía sau lưng có mồ hôi lưu lại, trời cũng sắp vào thu rồi.

Chột dạ, Khang Ngôn đưa lưng về phía cửa ra vào, nghĩ mau đem văn kiện này sao chép cho xong, chỉ là một phần văn kiện có quá nhiều trang, khiến cho Thẩm Bạch có chút vội vàng mà loạn động.

Mắt thấy những người kia đã sắp đi ngang qua mình, Khang Ngôn thoáng cái liền cứng còng cả người, giống như hắn chính là một tên móc túi vừa phạm tội, hiện tại bị cảnh sát điều tra khắp nơi, chột dạ vô cùng.

Sao, không có động tĩnh? Có phải hết giấy hay không?

Đã kiểm tra thì vẫn còn đầy giấy trong máy, ấy vậy mà máy lại không hoạt động một cái. Cũng không hiểu là vị nào đã phát minh ra một loại động tác, tạo thành thói quen xử lí khi máy móc bị hỏng hóc của mọi người – đá máy. Khang Ngôn có chút buồn bực vỗ vỗ đá đá máy copy, chính là, đại gia hỏa  này một mực không có động tĩnh.

Lăng Tả vội vàng chạy qua tới, hỏi văn kiện đã sao chép xong chưa, Khang Ngôn chỉ vào máy copy đang bãi công, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng, Lý Tuệ vụng trộm chạy vào văn phòng của sếp, dùng loại máy đánh chữ nhỏ, lần nữa dựa theo số lượng mà trực tiếp in ra.

Bạn bè ở đại học sau khi linh được bằng liền đường ai nấy đi, không ở thành phố này thì thật sự liên lạc rất khó, may mắn hắn có được một hảo hữu như Lý Tuệ

Trở lại chỗ ngồi,  Khang Ngôn vẫn còn có chút hoảng hốt, Lý Tuệ hỏi hắn làm sao vậy, Khang Ngôn lắc đầu nói không có việc gì.

“Ai, Khang Ngôn,” Lý Tuệ để sát mặt vào Khang Ngôn “Quản lí công ty kia đó, thật sự rất không tồi nha ”

“Ân.”

“Làm sao anh cũng chỉ là ‘Ân’ vậy a.”

“A?”

Dựa theo lý mà nói, Lý Tuệ cùng Khang Ngôn coi như là viên chức mới vào công ty, cho nên hội nghị như vậy đều không cần tham gia, thời điểm sếp biến mất thì liền tự do hơn nhiều. Cho nên Lý Tuệ liền lôi kéo Khang Ngôn nói rất nhiều, tỷ như nói quản lí công ty kia tuổi còn trẻ mà đã lên làm quản lí rồi, hơn nữa ăn mặc rất có phong cách, khí chất tướng mạo cũng rất tốt …… Lý Tuệ nói hào hứng bừng bừng, trong nội tâm Khang Ngôn cũng là bách vị tạp trần.

“Khang Ngôn, anh làm sao vậy, nhìn anh tựa hồ có tâm sự,” vẻ mặt Lý Tuệ mất hứng, quệt mồm “Từ khi em nói đến giờ, anh liền không yên lòng, em mất hứng đó nha.”

“A?” Khang Ngôn hoảng loạn rồi.

“Anh không sao chớ, em nói giỡn thôi, cảm thấy anh thoáng cái liền hoảng hốt, nếu không nghỉ ngơi trước đi a.”

Khang Ngôn biết mình không nhận lầm, tuy đã qua gần 2 năm, tuy không có bao lần ở gần Thẩm Bạch, nhưng Thẩm Bạch trong lòng của hắn vẫn rõ ràng như trước . Mà Khang Ngôn tựa hồ cũng chưa từng có khắc sâu nhớ kĩ một người đến vậy, Thẩm Bạch biến mất khỏi thế giới của hắn sau, hắn cũng từng cùng một người thử kết giao qua, nhưng lòng của hắn không yên, khiến cho đối phương sớm buông tha. Mà chuyện có biết qua Thẩm Bạch, cũng là chuyện duy nhất mà Khang Ngôn không nói cùng Lý Tuệ .

Nghĩ đi nghĩ lại, Khang Ngôn liền nở nụ cười, là cười tự giễu .

Cho dù Thẩm Bạch lại xuất hiện ở thế giới của mình lần nữa, thì mình cũng hắn có liên quan gì đâu? Vẫn  là hai cá thể độc lập, có lẽ cái khăn quàng cổ lông thỏ kia, Thẩm Bạch cũng sớm không còn nhớ.

Có một số việc khiến công ty Thẩm Bạch cùng công ty Khang Ngôn có rất nhiều nghiệp vụ nên thường vãng lai, mà Thẩm Bạch là quản lí nên đi qua lại nhiều hơn.

Cho nên, lần nữa thấy Thẩm Bạch, Khang Ngôn đối với hội nghị liền rất quan tâm, có lẽ mong muốn Thẩm Bạch xuất hiện một lần nữa trong hội nghị. Càng là chờ mong, thì càng thất vọng. Nói đơn giản, Thẩm Bạch đã lâu chưa xuất hiện.

Mà cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, như vậy sẽ phát sinh nhiều biến hóa.

Không lâu, thủ trưởng mập mạp đổi thành thủ trưởng trẻ tuổi Hàn Đống, làm cho hai mắt Lý Tuệ tỏa ánh sáng, phản ứng đầu tiên là cũng bị mê hoặc, phản ứng thứ hai là hỏi Khang Ngôn có hứng thú hay không.

Cũng may, tựa hồ thủ trưởng mới tới không có ý định sút đi ba tên nhân viên cũ, làm cho mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuệ một chút cũng không “Rụt rè”, luôn nhìn Hàn Đống làm việc đến ngần người. Lý Tuệ nói với Khang Ngôn. ở từ điển của cô ấy, nếu đã ngưỡng mộ thì không có từ “ rụt rè”.

Gần nhất, do thức đêm lại không ăn cơm nhiều lần hơn, Khang Ngôn cảm thấy thân thể thật không tốt, mấy ngày hôm trước cũng thiếu chút nữa trực tiếp chóng mặt lăn ra đất. Hắn biết đường máu của mình rất thấp, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy, Lý Tuệ biết rõ chuyện Khang Ngôn thiếu chút nữa té xỉu, cùng ngày lúc nghỉ trưa liền đi mua một đống thuốc bổ dưỡng sức khỏe về, cứng rắn nhét cho Khang Ngôn, làm cho Khang Ngôn có chút xấu hổ, giống như mình thoáng cái liền trở thành đại thúc bảy tám chục tuổi không còn dùng được , mình thật sự mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi a.

Ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật, tuy thời điểm nghỉ trưa đã ngủ thật lâu, nhưng vẫn cảm thấy thân thể có chút nặng nề, lại không muốn đi xin nghỉ bệnh để nghỉ ngơi, liền thừa dịp nhàn rỗi ngủ gật.

Mơ mơ màng màng nằm một hồi, khi đang duỗi thẳng người lên, nhìn thấy Thẩm Bạch cùng Hàn Đống cười cười nói nói từ văn phòng đi ra, sau đó liền đi ra ngoài.

Sau thời gian đó, Thẩm Bạch tựa như đặt ra thời gian trên đồng hồ báo thức, cách một hai tháng liền xuất hiện ở trước mặt Khang Ngôn, đương nhiên không phải mặt đối mặt.

Có thể nào, sẽ giống như trước đây, Khang Ngôn nhìn bóng lưng Thẩm Bạch đến ngẩn người……

16. Chương 16: Dây Tơ Hồng Của Ai Với Ai ?

Tuần lễ cuối cùng ở nhà, những chuyện tình một mực lo lắng kia đều không có phát sinh, Thẩm Bạch cùng Thẩm Nguyệt tuyệt đối thật không ngờ, qua thêm  vài ngày, thái độ Thẩm mẫu đối Thẩm Bạch dần dần hòa hoãn lên, nhưng thái độ còn không có bao nhiêu  thay đổi. Cuối cùng xem như cái gì, Thẩm Bạch cùng Thẩm Nguyệt không có xem minh bạch.

Trước khi đi, Thẩm Bạch bị mẹ gọi vào một bên, Khang Ngôn đã bị Thẩm Nguyệt lôi kéo nói chuyện. Thẩm Nguyệt nói rất nhiều với Khang Ngôn về Thẩm Bạch khi còn bé, nói nếu sau này Thẩm Bạch khi dễ Khang Ngôn thì nói những chuyện này làm cho hắn nan kham, sẽ tuyệt đối không dám khi dễ y, Khang Ngôn bị Thẩm Nguyệt chọc cười nghiêng ngả.

“Đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy?”

“Không có gì, ta chỉ đang cùng anh ba nói một chút chuyện cười thôi.”

Về việc xưng hô anh ba thế này, là Thẩm Nguyệt tự mình kêu. Mặc kệ cha mẹ đối quan hệ giữa Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn thừa nhận hay không, cùng anh hai đứng ở trên một chiến tuyến , Thẩm Nguyệt đã sớm đem Khang Ngôn coi như người nhà mình. Mà cái gọi là xưng hô, xác thực là làm cho Thẩm Nguyệt thương thấu cân não nha, nghĩ muốn gọi Khang Ngôn là “Chị dâu” thì cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, cũng hiểu được không tốt, về sau Chu Thiến nói gọi “anh ba ” là ổn, Thẩm Nguyệt liền thật sự kêu lên như vậy.

Lần đầu tiên ở trước mặt cha mẹ gọi anh ba, trên mặt mẹ xuất hiện thần sắc trở tay không kịp, liền Khang Ngôn cũng bối rối trên mặt, bất quá ai cũng không nói gì thêm. Thẩm Nguyệt vốn lá gan lớn, kết quả là đã kêu thuận miệng. Thậm chí tính toán để con trai gọi Khang Ngôn là bác ba, bất quá cái này bị Khang Ngôn bác bỏ nên không kêu nữa.

“Được rồi, chúng ta phải đi rồi.”

Tiễn Thẩm Bạch đi sau, Thẩm Nguyệt ôm bả vai mẹ, hỏi:“Mẹ, anh đến tột cùng nói với anh ba cái gì vậy, con rất ngạc nhiên.”

“Muốn biết lắm sao?”

“Mẹ, nói liền nói nha, trong lòng con bị nghẹn khó chịu a.”

Thẩm Nguyệt đã làm cha nhưng kĩ thuật làm nũng với mẹ phỏng chừng còn thắng cả con mình. Kỳ thật tối trọng yếu nhất vẫn là muốn biết nguyên nhân mẹ mình thay đổi thái độ.

Nhìn cậu con trai, Thẩm mẫu vỗ vỗ vị trí trái tim, ý vị thâm trường nói:“Đáp án, trong này.”

“Mẹ, tim mẹ không có gì bất hảo đó chớ.”

“Đầu năm mới, ít nói điềm xấu đi, đã là người có con rồi đó.”

Trong phòng mọi người đều nở nụ cười, tuy nhiên Thẩm Tiểu Hàng không biết ba ba gia gia đến tột cùng đang cười cái gì, cũng cười hì hì theo.

Còn thừa lại hai ngày nghỉ nữa là phải trở lại cuộc sống bận rộn, ai cũng không muốn. Thẩm Bạch hỏi Khang Ngôn xem hai ngày cuối cùng muốn làm những thứ gì, Khang Ngôn nói muốn trở lại đại học.

Không hiểu cái này có tính là trời không phù hộ hay không, Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn mới xuất môn không đến mười phút liền có bông tuyết bạch sắc bay lả tả xuống, không thể không chạy chậm lại.

“Trước kia không biết, nguyên lai em học ở ngay trường bên cạnh của anh, thật trùng hợp.”

“Ân, em có lẽ hầu như sống tại thành phố này.”.

“Em chỉ cần an phận đứng ở bên anh, còn tính chạy đi đâu nữa?”

“Thế thì em cần suy nghĩ thêm nha.”

“……”

Mới vài phút, tuyết đọng đã làm cho tất cả cảnh vật biến thành một loại màu sắc khác, mà trên đường tuyết đọng đã bị nghiền áp trở thành vụn băng, cảnh sát giao thông bắt đầu chỉ huy quản chế, tốc độ xe nhanh chóng, đương nhiên là một đoàn dài thật dài các xe nối đuôi nhau xuất hiện.

Vốn từ nhà đến trường chỉ khoảng nửa giờ, bởi vì tuyết rơi ngoài ý muốn ảnh hướng đển giao thông nên đi cũng chậm lại nhiều.

Trước khi xuống xe, Khang Ngôn lấy trong túi giấy sau chỗ ngồi, cầm qua khăn quàng cổ lông thỏ quấn quanh cổ, Thẩm Bạch sửng sốt vài giây đồng hồ.

Đứng ở cửa ra vào, Khang Ngôn cùng Thẩm Bạch sóng vai đứng, tựa hồ tràng cảnh thoáng cái trở về ban đêm nhiều năm trước kia.

“Nguyên lai, chúng ta sớm như vậy đã gặp mặt.” Ôm vai Khang Ngôn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng  mỉm cười nhưng không cách nào che dấu kinh ngạc “Sao anh có thể quên nhỉ, em chính là gia hỏa run rẩy trong đêm đó.”

“Vốn đang cho rằng khăn quàng cổ này” Vuốt khăn quàng cổ ấm áp , hơi hơi ngửa đầu chằm chằm nhìn vào Thẩm Bạch “Mỗi mùa đông đều lấy ra phơi nắng, nhưng từ ngày đó về sau, không còn dùng qua.”

“Em ngốc a, cần chi phải làm vậy.”

“Vốn muốn trả lại cho anh, bất quá về sau không biết anh đã đi nơi nào.”

“Hình như là ” Thở dài “Người đã tìm anh khắp nơi, chắc là em.”

Khang Ngôn không nói gì nữa, lôi kéo Thẩm Bạch lên lầu, phòng học xung quanh không hề khóa cửa, bên trong còn ngồi vài sinh viên. Khang Ngôn để cho Thẩm Bạch ngồi vào vị trí năm đó của hắn, sau đó chính mình đi lên vị trí năm đó của mình.

Nguyên lai hết thảy phát sinh sớm như vậy.

Quay đầu nhìn Khang Ngôn, Thẩm Bạch mới giật mình ý thức được cảnh tượng như vậy tựa hồ từng có qua, đương chung quanh biến thành trống rỗng, hết thảy mới rõ ràng như thế.

Đi đến bên cạnh Khang Ngôn, Thẩm Bạch nắm tay y   :“Anh còn tưởng rằng lần đó anh cảm nhận sai, tiết cuối cùng học trong này, có người nhìn anh rất nhiều lần.”

Lẳng lặng tựa ở bả vai Thẩm Bạch , Khang Ngôn nhắm mắt lại, bên tai như thể vang lên thường thanh âm giáo sư, hình ảnh trong đầu cũng từng chút nhảy ra.

“Chung quy là em thích anh trước.”

“Ai trước ai sau, thì có quan hệ gì đâu nha.”

“Đúng a, là em không thể bỏ qua anh, cũng là do anh trốn không nổi số mệnh, cuối cùng chúng ta tách ra lại hợp lại.”

Nếu như nói, nguyệt lão bận quá, quên mất buộc dây tơ hồng  , như vậy cũng chỉ là lúc nhất thời mà thôi, một ngày nào đó khi nguyệt lão nhớ rõ, có hai nơi cần phải cột dây tơ hồng vào  , cho dù đã muộn vài năm……

17. Chương 17: Anh Có Chút Nóng Lòng .

Rất nhiều người, đem hôn nhân như một loại kết cục của tình yêu. Tuy nhiên, lời nói luôn ở bên miệng, tình yêu không nhất thiết phải đi tới hôn nhan, nhưng hầu như hôn nhân đã trở thành một loại biểu tượng hứa hẹn .

Có lẽ, tình yêu vốn không có cái gì gọi là vĩnh viễn, cũng không có cái gọi là tận cùng và kết thúc.

Đầu năm nay vừa tham gia hôn lễ của Hàn Đống cùng Lý Tuệ , ở tháng ba đầy nắng ấm áp, tin tức thật tốt, hết thảy thật đẹp.

Khi mặc vào bộ lễ phúc, trên mặt Hàn Đống nhiều hơn chút ít chín chắn cùng ổn trọng, bộ dáng vui đùa ngày thường đã thu liễm nhiều, có lẽ đàn ông tổng sẽ chin chắn khi đối mặt với cuộc sống hôn nhân.

Không nhanh không chậm đi tới, Khang Ngôn cùng Thẩm Bạch ở phòng nghỉ cùng Hàn Đống, còn nửa giờ nữa mới đi đón Lý Tuệ.

Đoàn phù rể bên Hàn Đống khá là hùng mạnh. Bất quá như Lý Tuệ nói, đoàn phù dâu cũng không phải ngồi không, không hiểu được cuối cùng sẽ trình diễn một bộ “Kịch liệt va chạm”  “Chiến dịch” như thế nào

“Ai ai, thực nóng lòng quá, làm sao giờ?”

“Đợi chút nữa là đón được Lý Tuệ về nhà rồi.”

Nghe như Khang Ngôn nói, Thẩm Bạch thở dài, dán vào lỗ tai Khang Ngôn nhẹ nói:“Anh cũng muốn đem em lấy về nhà.”

Khang Ngôn bị chọc cười, một tay đẩy Thẩm Bạch ra, đứng lên, đi đến bên cạnh Hàn Đống:“Không nghĩ tới, những năm qua, anh mới là người thay đổi lớn nhất.”

Hàn Đống nở nụ cười, ôm bả vai Khang Ngôn, cười nói:“Có phải đẹp trai hơn năm đó không.”

Thế giới này thật sự rất nhỏ, đại khái là Khang Ngôn năm đó quá mức chuyên chú vào Thẩm Bạch xem, không có chú ý tới năm đó đứng cùng Thẩm Bạch còn có một người vô cùng nhã nhặn, chính là Hàn Đống.

“Ân ân, xem ra anh tăng giá trị lên nhiều lần lắm.”

Nghe hai người nói đùa, Thẩm Bạch an vị không nổi nữa, đứng dậy khoác lên bả vai Hàn Đồng và kéo cánh tay Khang Ngôn, nhét mình vào chính giữa, làm ra vẻ hừ giọng:“Hàn Đống, cậu sắp lấy lão bà về, có thể đừng quyến rũ của nhà người khác không nha?”

“Sao thế, Khang Ngôn cũng không có nói cái gì, đúng không?”

Hàn Đống hướng Khang Ngôn quăng đi một ánh mắt, lại một lần nữa đem Khang Ngôn chọc cười. Cảm thấy hai người kia chỉ cần ở cùng một chỗ, cũng đừng mong chứng kiến hai người bọn họ chân chính ổn trọng .

Qúa trình nhận lấy tân nương thật là kinh tâm động phách, cũng may đoàn phù rể vẫn còn đủ tướng mạo cùng trí tuệ, đoàn phù dâu thì là lòng mềm yếu, cho nên náo nhiệt một phen sau, tân nương rốt cục bị Hàn Đống ôm đi rồi.

“ Ừ ừ, thật sự là buồn cười.”

Nghiêm túc nhìn phía trước, dù ngẩng đầu ưỡn ngực những vẫn nhẹ chạm vào má Khang Ngôn, thấy Khang Ngôn hoàn toàn không để ý tới mình, Thẩm Bạch có chút nóng lòng.

“Khụ Khụ!”

Ai, người này, Khang Ngôn nén cười nhìn Thẩm Bạch một hồi lâu, thấy người xung quanh không nhiều lắm, liền nhẹ nhàng đem tay mình đặt vào tay Thẩm Bạch.

Cái này khiến Thẩm Bạch bắt đầu đắc ý, trong miệng vui sướng hát khúc nhạc đám cưới.

“Anh đừng náo loạn, có nhiều người đó nha.”

Nói xong Khang Ngôn muốn đem cánh tay rút về, Thẩm Bạch lấy tốc độ nhanh nhất túm chặt, trò chơi như vậy không biết đã chơi bao lần rồi.

“Nói thật, em muốn kết hôn không?”

Chỉ là một cái chớp mắt  mặt Khang Ngôn  liền đỏ một mảng lớn, nói với Thẩm Bạch nói, lập tức phải cử hành hôn lễ rồi, đi tìm vị trí ngồi xuống. Thẩm Bạch hiểu Khang Ngôn, nhìn qua bóng lưng của y, cười đến như xuân phong đắc ý, tựa hồ mình đã bắt được toàn bộ thế giới. Khang Ngôn nói qua với Thẩm Bạch, hai người ở cùng một chỗ là để giúp đỡ nhau, không để đối phương cách hạnh phúc quá xa.

Cuộc sống, đến tột phải thế nào mới xem như hạnh phúc đây, đáp án của vấn đề này có lẽ không ai trả lời được mà cũng không có tiêu chuẩn nhất định, mỗi người đều chỉ có câu trả lời riêng duy nhất thuộc về mình.

Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn vô cùng hưởng thụ cuộc sống bây giờ, đơn giản mà phong phú, động lực duy trì  cũng chỉ vì “Yêu”.

Từ khi giường ở phòng Thẩm Bạch bị đổi thành King Size sau, Khang Ngôn đã bị Thẩm Bạch kéo đến phòng ngủ của mình. Thẩm Bạch nói, hắn sợ buổi tối Khang Ngôn sẽ vụng trộm chạy trốn, phải tử thủ Khang Ngôn. Khang Ngôn lại bởi vì lời nói nghe như cố tình gây sự này mà cảm động.

Vì vậy sáng sớm luôn tốt đẹp, vô luận là ai tỉnh lại trước, cũng có thể thấy biểu tình người yêu đang ngủ say, vụng trộm hôn môi hay lông mi của hắn. Mà ban đêm, Thẩm Bạch ôm Khang Ngôn trong ngực, yên tĩnh cảm thụ được khí tức của nhau. Đôi khi, Thẩm Bạch nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Khang Ngôn không có ở trong ngực mình, liền nhẹ nhàng mà vươn tay, đem Khang Ngôn ôm lại, tiếp tục ngủ.

Từ khi Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn ở chung, phòng bếp trong nhà luôn được dùng nhiều hơn, Thẩm Bạch thậm chí bắt đầu thích cảm giác ở phòng bếp, không chỉ là bữa sáng mà thôi. Khang Ngôn hỏi Thẩm Bạch, Thẩm Bạch chỉ nói rằng khi ở phòng bếp cùng người mình thích rất có hương vị gia đình

Ngẫu nhiên vợ chồng Hàn Đống cùng Lý Tuệ cũng đến, hai đôi trao đổi tất cả tâm đắc về chuyện làm bếp, thú vị như vậy tuyệt không phải việc ăn ở bên ngoài có thể cảm nhận được. Tư vị gia đình chỉ có thể đến từ những món ăn đơn giản trong nhà bếp mà không phải những món ăn tinh xảo trong tay đầu bếp nhà hàng.

Thẩm Bạch trước khi đi làm thường trở Khang Ngôn đi đến công ty trước, cảm thấy đoạn đường quen thuộc kia trở nên không còn buồn tẻ nhàm chán như trước.

Có một người ở bên tai ríu rít, để cho mình cảm nhận bản thân tồn tại, cũng muốn để cho người khác phát hiện mình đang ở chỗ này. Có lẽ câu chuyện mỗi ngày trên dọc đường cũng không có gì mới lạ, nhưng trước khi chia tay luôn có câu “Cố gắng làm việc ” làm cho hai người đều phấn khởi vô cùng. Lúc tan tầm, khi về, một người sẽ im lặng nghe người còn lại chia sẻ những bực tức khi làm việc, nói chút truyện cười gặp trên công ty khiến người còn lại cười rộ, Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn đều thích như vậy, bởi sẽ không còn tịch mịch.

Từ sau khi mang Khang Ngôn về nhà ăn tết sau, trong một năm Thẩm Bạch về nhà nhiều hơn, ngay từ đầu là Khang Ngôn nài ép lôi kéo trở về, dần dần biến thành Thẩm Bạch tự nguyện mang theo Khang Ngôn trở về.

Cha mẹ đối Khang Ngôn không có bài xích, cũng không có trách móc, chỉ hy vọng người một nhà có thể cùng hòa thuận hòa thuận, vô luận phát sinh cái gì cũng không bao giờ có thể xóa đi quan hệ huyết thống. Tuy nhiên quan hệ của Thẩm Bạch cùng mẹ cũng chưa tan hết hiềm khích trước kia, nhưng, chỉ cần mẹ không phản đối cuộc sống của hắn và Khang Ngôn , hắn cũng đã thỏa mãn.

Ở một mùa hè nào đó, Thẩm Bạch cố lấy hết dũng khí, Khang Ngôn can đảm đứng cùng Thẩm Bạch, cuộc sống bắt đầu thêm một hương vị mới, một mực kéo dài  hương vị mỹ mãn……

HOÀN

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cau-chuyen-bon-mua-chi-nuoc-chay-giua-he